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คํานํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง

ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จาํนวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็น่ากลัวไม่น้อย

ตรงกันข้ามหากเฟืองตัวเล็กๆ เหล่านี้ 
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเสื่อมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นทีม่าให้สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยสํานักสนับสนุน
สุขภาวะชุมชนได้เข ้ามาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วย
ถอดบทเรยีน สาํรวจทนุและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหล่านั้นต่อให้กับเพื่อนเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสําคัญกับ
ประชาชน ดังที่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ที่
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
4 เสาหลักที่ประกอบด้วย ประชาชน ท้องที่ 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เมือ่ท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ที่แข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อลื่นจาก
องค์กรวิชาการที่เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงทําให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น
คําตอบว่าทําไม เราจึงตอ้งให้ความสําคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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ฉันไม่ได้มาเพชรบุรีบ่อยนัก เรียกว่า 
เนิ่นนานเกินจําความได้แล้ว สิ่งที่ฉันนึกออก
เกี่ยวกับที่นี่ คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต 
อย่างเขาวัง พร้อมลิงจ๋อทั้งหลาย กับอีก
สารพัดแมย่ี่ห้อขนมหวานซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ 
ริมถนนเพชรเกษม

บทนํา
‘พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ’
Introduction
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ทันทีที่เข้าสู่ตัวจังหวัดเพชรบุรี ฉันสัมผัส
ได้ถึงความคุ้นเคยครั้งก่อน มันมีความอบอุ่น
และกรุ่นหวานอยู่ในความคาํนึง ระหว่างทาง
ฉันเห็นบ้านเรือนตามรายทางที่เป็นลูกผสม
ระหว่างเรือนไทยกับบ้านปูนตามยุคสมัย จั่ว
ทรงแหลมชีเ้ด่นเป็นสง่าอยู่อย่างนัน้ ต้นเดอืน
มิถุนายนนี้ฝนเริ่มตกลงบ้างแล้ว บรรยากาศ
ที่ฉันเห็นจึงมีความงามอยู่ในที

ฉันตรงเข้าสู ่ตัวเมืองเพชรบุรี บริเวณ
สถานีขนส่ง เพื่อรอคนจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านหม้อมารับ เสียงปลายสาย 
เป็นหญิงสาว คะเนอายุอานามอ่อนกว่าฉัน 

สี่หรือห้าปี เธอว่าให้ฉันรออยู่ที่ท่ารถ แต่ด้วย
ความหิวตาลาย พลันมองไปยังตึกแถว 
สองฝั่งทาง เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ไกล 

ก๋วยเตี๋ยวชามแรกมาเสิร์ฟลงโต๊ะ พร้อม
นํา้อ้อยรสชาตดิ ีเสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้ ฉนับอก
ไปอย่างเขินๆ ว่าหิวจนรอไม่ไหว อยู่ในร้าน
ก๋วยเตี๋ยว เธอตามมาพบที่ร้าน

ฉันเห็นพวกเธอมากันสองคน เราต่าง
แนะนาํตัว คนหนึ่งคือ หญิงมุก สุขไตรรัตน์ 
และวลิาวณัย์ ร่มเยน็อดุมโชค ฉนัรบีจดัการ
กับก๋วยเตี๋ยว แล้วรีบตามพวกเธอไปขึ้นรถ 
ที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม 

ระหว่างทางฉันได้รู ้ว ่าหญิงมุกเป็นคน
บ้านหม้อ ส่วนวลิาวณัย์เป็นคนจากจงัหวดัเลย 
ทัง้สองรู้จกักนัสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั หญงิมกุ
เป ็นคนชวนเพื่อนให ้มาทํางานด้วยกันที่
บ้านหม้อ



หญิงมุกว่าตําบลบ้านหม้ออยู ่ติดเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดเป็นตําบลที่มี 
ความเจริญมาก นั่นจึงทําให้ฉันเริ่มสงสัย 
ถึงรูปแบบการปกครองที่ยังคงเป็น อบต.  
หญิงมุกว่าเรื่องนี้ให้ฉันรอสอบถามกับนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลเองดีกว่า

คนตําบลบ้านหม้อส ่วนใหญ่เป ็นคน 
พื้นถิ่นเดิม กับเป็นคนเมืองที่ขยับขยายมา 
อยู ่อาศัยในตําบล ด้วยที่นี่มีความเจริญ  
สิง่อาํนวยความสะดวกครบครนั เพราะฉะนัน้
งานหนักจึงอยู ่ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ต้องออกแบบตําบลบ้านหม้อให้มี
ความสมดุลและกลมกลืน แต่ภารกิจนี้ไม่ง่าย
เลย หญงิมกุว่านายกฯ มกีลยทุธ์ 1 เยน็ 1 ซอย 
รวมถงึพลงัในการดงึชาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาตําบลบ้านหม้อ ซึ่ง ณ วันนี้  
การก้าวเดนิของตาํบลบ้านหม้อล้วนขึน้อยู่กบั
การออกแบบรว่มกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ 
และแกนนําภาคประชาชน ซึ่งเข้ามาเป็น 

กลไกสําคัญในยุคหลัง
ฉันถามหญิงมุกว่าคนที่นี่ส ่วนใหญ่ทํา

อาชีพอะไรกัน เธอว่าคนที่นี่ดั้งเดิมทํานา 
ทําสวน แต่ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวลดหายลงไป 
กลายเป็นสิ่งปลูกสร้าง คงเหลืออยู ่เพียง 
บางส่วนเท่านัน้ ส่วนหนึง่ทาํงานบรษิทัเอกชน 
ข้าราชการ และก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวที่เป็น
ช่างขนมหวาน ซึง่หญงิมกุว่าการเดนิทางของ
ฉนัในทรปินี ้จะได้แวะเวยีนไปทาํความรู้จกักบั
ช่างขนมหวานหลายคนดว้ยกัน ฉันยิ้มกริ่ม 
เพราะนั่นหมายถึงของหวานแสนอร ่อย 
ที่รออยู่

ใช ้เวลาเพียงไม่นานก็มาถึงที่ทําการ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลบ้านหม้อ ดแูวบแรก
ก็รู ้ว ่าที่นี่เป็นโรงเรียนมาก่อน หญิงมุกว่า 
นายกฯ ยงัคงอยูท่ีห้่อง เธอรบีพาฉนัเข้าไปพบ 
ภายในห้องชัน้หนึง่ ข้างหลงัโต๊ะทาํงานตวัเลก็
แสนธรรมดา ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นั่งอยู ่ 
ตรงนั้น...
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บ้านหม้อรวมใจ
Together we can
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เห็นเป ็นชุมชนกึ่ ง เมืองขนาดนี้  แต ่
บ้านหม้อยังคงมีเสน่ห์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ยังหาได้ ยึดโยงสัมพันธก์ัน ฉันเข้ามาเป็น 
คนแปลกหน้า แต่ทุกบ้านช่องที่แวะเวียนไป 
ประตูแต่ละบานที่เปิดต้อนรับ ล้วนเต็มเปี่ยม 
ดว้ยไมตรี ไปไหนมาไหนในบ้านหม้อ ฉัน 
ไม่เคยขาดรอยยิม้ ด้วยทกุคนมมีอบให้ด้วยใจ  
นั่นจึงทําให้การเดินทางของฉันสนุกขึ้นมาก 
ทีเดียว...
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ห้องของ ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก
องค์การบรหิารส่วนตาํบลบ้านหม้อ อยู่บรเิวณ
ชั้นหนึ่งของอาคารเรียนหลังเก่าที่เวลานี้ปรับ
มาเป็นสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหม้อ นายกฯ นั่งอยู่ในห้องปีกซ้ายของ
อาคาร เข้าไปไม่มีพิธีรีตรอง ไม่มีห้องชั้นใน
ชั้นนอก ฉันเห็นเขาทันทีที่เปิดประตูเข้าไป

หญิงมุกเรียกเขาว่า นายกฯ หมี และ 
เท่าทีฉ่นัสงัเกตใครๆ กเ็รยีกเช่นนัน้ ฉนัถอืคติ
เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม แต่ถือ 
เกินเลยลงจากตามาถึงปาก

นายกฯ หมีเริ่มเล่าถึงหัวใจสาํคัญในการ
บรหิารตาํบลบ้านหม้อ โดยแต่เดมินัน้ นายกฯ 
ออกแบบกลยุทธ์ 1 เย็น 1 ซอยขึ้น เป็นการ
ลงพืน้ทีป่ระชมุกบัชาวบ้าน แต่ละซอยในทกุเยน็

“ไปนั่งคุยกันสัพเพเหระ ผมจะบอกว่า 
อบต. มีหน้าที่อะไร มีต้นทุน ซึ่งก็คืองบ 
บคุลากร เครือ่งไม้เครือ่งมอื มากน้อยแค่ไหน 
แล้วต่อด้วยข้อจํากัดของ อบต. ซึ่งส่วนใหญ่
นักการเมืองมักจะแสดงพลัง แต่ผมขอพูดถึง
ข้อจํากัด เพื่อให้เขาเข้าใจ สร้างบรรยากาศ 
การเป็นเจ้าของ”

นายกฯ ยังพยายามชี้ให้ชาวบ้านเห็น 
ความจรงิว่า องค์กรอย่าง อบต. เป็นทรพัย์สนิ
ของชาวบ้าน นั่นจึงเป็นเรื่องสาํคัญที่ชาวบ้าน
ต้องรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนินีอ้ย่างไร 
และมีความสามารถแค่ไหน 

“สิ่งเหล่านี้เป็นการปูพื้นฐานไปเรื่อยๆ  
เกิดพัฒนาการการมีส่วนร่วม ต่อยอดสู่มิติ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การลดขยะ และ 

การจัดสวัสดิการ”
ข้อจํากัดที่นายกฯ หมี กล่าวถึง คือ 

งบประมาณ ด้วยแต่เดิม อบต.บ้านหม้อ 
มีงบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องใช้
จัดการกับโครงสร้างสังคมเมือง ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปได้ยาก กุญแจสําคัญที่ขับเคลื่อน 
อบต.บ้านหม้อ จึงมาจากการมีส่วนร่วม

ชาวบ้านที่นี่รู ้ว ่า อบต .บ้านหม้อเป็น 
ของเขา ถ้าไม่เข้าร่วม การพฒันากไ็ม่สามารถ
เดนิไปได้เตม็ที ่นีค่อืระยะแรกของการทาํงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่นายกฯ หมี ออกแบบไว้ 

นักออกแบบบ้านหม้อ
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การพัฒนาระยะที่สองเกิดขึ้น เมื่อการ 
มีส่วนร่วมกับความเข้าใจเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาต่อมานี้ คือการดึง
บุคลากรเข้ามาทาํงาน เช่น วันนี้ อบต.มีงาน
ตามกองงาน 6 กอง แต่ถ้ามองตามเชิงภารกิจ 
กลับมีมากกว่านั้น

“ฝ่ายบรหิารและฝ่ายข้าราชการ พนกังาน 
ทุกกองมาออกแบบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ 
งบประมาณทุกบาทเกิดประโยชน์ ที่สําคัญ 
ต้องให้ชาวบ้านช่วยคิดด้วย”

นัน่จงึทาํให้ตาํบลบ้านหม้อมคีณะกรรมการ

ด้านสิ่งแวดล้อม จัดสวัสดิการชุมชน จัด 
การศกึษา วฒันธรรม ประเพณ ีคณะทัง้หมดนี้
ช่วยกันคิดกิจกรรม โดยกลไกภาคประชาชน
มาช่วยแนะนาํ ทดัทาน ก่อนออกไปปฏบิตัจิรงิ
ในชุมชน

ขณะที่การพัฒนาระยะที่สาม คือการ 
กระจายอํานาจ ด้วยนายกฯ มีหลักคิด 
ประชาชนสามารถทํางานได้ เช่น องค์กรสตรี 
ชมรมผู้สูงอายุ อสม. ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้มีพลัง
อยู่ในตวั อบต.แทบไม่ต้องไปคดิแทน พวกเขา
สามารถนําเสนอสิ่งที่อยากทํา อยากพัฒนา 
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แล ้วรับงบประมาณไปปฏิบัติต ่อได ้เอง  
งบประมาณของหลายกลุ่มไม่ได้มาจาก อบต. 
ด้วยซํา้ แต่เกิดจากการทาํงานของพวกเขาเอง

ตัวอย่างหนึ่งที่นายกฯ กล่าวชื่นชม คือ
ชมรมผู ้สูงอายุ ที่สามารถขับเคลื่อนเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการขยะ ที่สามารถ
จัดการตัวเองได้เบ็ดเสร็จ และสร้างผลลัพธ ์
ที่ดีให้กับชุมชน 

ทุกวันนี้กิจกรรม 1 เย็น 1 ซอย ไม่ได้มีถี่
เช่นแต่ก่อน ด้วยคนเริ่มเข้าใจ แต่กระนั้น  
นายกฯ ยอมรับว่า ทุกวันนี้ อบต.บ้านหม้อ 
มีงบประมาณ 30 ลา้นบาท แต่โครงสร้าง
ประชากรในตาํบลมากขึน้เป็นเท่าตวั ทีส่าํคญั
ตําบลบ้านหม้อกลายเป็นชุมชนเมือง ชัดเจน
กว่าการเป็นชนบท

ชมุชนชนบทมจีดุแขง็เรือ่งการมส่ีวนร่วม 
ส่วนชุมชนเมือง พวกเขาช่วยตัวเองได้ จึง 
ไม่ตื่นตัว ฉะนั้น กับกลุ่มชุมชนเมือง นายกฯ 
จึงมุ ่งไปที่การบริการ ขณะที่ชุมชนชนบท 
จัดเป็นภารกิจ เพราะพฤติกรรมคนสองกลุ่ม
ไม่เหมือนกัน แต่เรื่องหนึ่งที่ทั้งสองกลุ่มม ี
จุดร่วมกันได้ คือเรื่องการจัดการขยะ

“ผมคดิว่า คนเมอืงไม่น่าจะตืน่ตวั แต่เปล่า 
เขาตื่นตัว และทําให้ผมสามารถขับเคลื่อน
เรื่องนี้ได้ทั้งตาํบล” นายกฯ กล่าว

ต่อความไม่แน่นอนของกฎหมายใหม่  
นายกฯ หมีมองว่า อบต.บ้านหม้อจาํเป็นต้อง
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ด้วยความเจริญของ
บ้านหม้อ ถ้าสามารถจดัเกบ็ภาษเีองได้ น่าจะ
เป็นประโยชน์มากกว่า และเทศบาลมรีปูแบบ
การจัดการองค์กรที่ลงตัวมากกว่า แต่ อบต. 
กม็คีอนเซป็ต์หนึง่ทีด่ ีคอืสมาชกิ อบต. มาจาก
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน ผิดกับสมาชิก ทต. 

ที่เลือกรวมทั้งหมด 12 คน นั่นทําให้บาง
หมู่บ้านอาจไม่มีสมาชิกของตัวเอง รูปแบบ
ของตัวแทน อบต. จึงมีประสิทธภิาพมากกว่า

กระนั้น อบต.บ้านหม้อยังคงติดปัญหา 
คือพื้นที่รอยต่อเทศบาลเมือง ที่ขีดเส้นแบ่ง 
ไม่ชัดเจน ลักลั่นกันอยู ่ ถ้าฝืนยกฐานะใน 
เวลานี้ ประชากรหลายร้อยหลังคาเรือนต้อง
ย้ายสํามะโนครัวไปที่เทศบาล และประชากร
ส่วนหนึ่งที่เป็นของเทศบาลเมืองนั้น ต้องโอน
มาอยู่กับบ้านหม้อ ฉะนั้นเวลานี้ นายกฯ หมี 
จึงรอกฎหมายใหม่ทีเดียว

นอกจากนี้ นายกฯ หมี ยังกล่าวถึงกลไก
การกระจายอํานาจ และระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทยชี้แจงออกมา กลายเป็นว่าท้องถิ่น
ประสบปัญหาในการดําเนินกิจกรรมของ 
ตัวเอง ด้วยวันนี้ถูกตีความโดยสํานักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน บางเรื่องที่เคยทําได้ กลับ
ทําไม่ได้ เช่น การบริการเรื่องการป้องกันพิษ
สุนัขบ้า งานประเพณี และการดูแลผู้สูงอายุ 

จาก  1 เย็น  1 ซอย  ต ่อยอดเป ็น 
คณะกรรมการ สู่การกระจายอํานาจไปยัง
เครอืข่าย นายกฯ หมว่ีาสาํเรจ็ดแีล้ว แต่กระนัน้
มองว่ากลไกตรวจสอบยังอ่อนแอ 

“ผมเชื่อว่าเขาต้องร่วมตรวจสอบ และ
ไม่ใช่แค่มาร่วม วันนี้เรามีซอยเกือบ 70 ซอย 
เลยว่าขอตัวแทนซอยมาได้ไหม และมีคําสั่ง
แต่งตั้ง ให้พื้นที่ประชุมกัน ดึงรายชื่อมาร้อย
กว่าคน ตั้งเป็นคณะกรรมการสภาพลเมือง 
มีหน้าที่คือ 1) แนะนําการปฏิบัติหน้าที่  
2) ตรวจสอบการทํางาน อบต. 3) ให้มี
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมติชุมชน” 

วันที่ เปดิประชุมสภาพลเมือง คณะ
กรรมการเข้ามา ประชาชนก็สามารถเข้าร่วม
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ได้ บางปีจัด 2 ครั้ง บางปีมากกว่านั้น บางปี
มีประชุมเชิงประเด็นพิเศษ เช่น ตาํบลอยาก
เก็บถังขยะหน้าบ้าน และมีเพียงถังขยะกลาง 
แต่คนกลับไม่ทิ้งถังกลาง จึงเชิญประชุม  
เพื่อมาจัดทําระเบียบชุมชน โดยเอามติของ
สภาพลเมืองเป็นที่สุด อบต.จะปฏิบัติตาม

“ผมประชุมล ่าสุดต ้นปี แต่ก ่อนจะมี
ปัญหาเยอะมาก ปีล่าสุดมีเพียงต้นไม้เกะกะ 
จุดนี้เก็บขยะไม่เรียบร้อย เชิงมิติใหญ่ไม่มี  
มีแต่ปัจเจก ผมเห็นปัญหาลดลง นี่ก็ 4 ป ี
มาแล้ว ที่สภาพลเมืองขับเคลื่อนชุมชน”

จากความสําเร็จของสภาพลเมือง ในปี
ล่าสุดนั้น อบต.บ้านหม้อได้ข้อมูลมาทําแผน
ไม่ถึงร้อยละ 10 

ทกุวนันี ้อบต.บ้านหม้อจดังบตามภารกิจ 
กับจัดงบที่ประชาชนต้องการ เพื่อทําเรื่อง
สขุภาพ สิง่แวดล้อม การศกึษา สวสัดกิาร และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

“วันนี้ ที่อบต.ทําอยู่แค่หน้าบ้าน แต่ผม
มองเชิงลึก คือทุกสิ่งที่ทําต้องลงสู่ครัวเรือน 
ไล่ตั้งแต่ระบบสวัสดิการชุมชน การศึกษา 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อย่างการศึกษาทุกวันนี้ 
เด็กทุกคนอยู ่ในการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง 
มีความเหลื่อมลํ้าซ่อนอยู ่ในบั้นปลาย แต่ 
สิ่งที่จะทําให้เขามีคุณภาพ คือภาวะผู ้นํา  
กล้าแสดงออก ผมว่าท้องถิ่นทําได้ สร้างคน 
สร้างความเสมอภาค ขณะที่เรื่องสุขภาพ  
คนเพชรบุรีป่วยเป็นเบาหวานเยอะ ผมเห็น 
คนแก่มารอเจาะเลือด เป็นลม ผมมองว่า  
ในอนาคต คนแก่ไม่ต้องมา ผมส่งเจ้าหน้าที่
ไปตรวจ” 

นายกฯ หมีบอกว่า จากการทํางาน 
ที่ผ่านมา หัวใจคือการมีส่วนร่วม โดยท้องถิ่น

ไม่ต้องมองในภาพใหญ่ คือการกระจาย 
อํานาจจากรัฐ ต้องมองทรัพยากรที่ท้องถิ่นมี 
พิจารณาว่าจะเคลื่อนงานใดได้บ้าง และให้
ชุมชนเข้ามาจัดการตนเอง 

“เรื่องนโยบายกระจายอํานาจจากส่วน
กลาง ผมไม่คาดหวัง เพราะไม่สามารถเกิด
เป็นรูปธรรม ผมมองว่า ท้องถิ่นควรต้องมอง
ทนุตวัเอง เพือ่กระจายอาํนาจท้องถิน่สูช่มุชน
เอง” นายกฯ อธิบาย

ฉนัทบทวนเรือ่งราวต่างๆ คดิว่าครบถ้วน
ดีแล้ว นายกฯ จึงชวนพูดคุยสัพเพเหระ  
ทั้งเรื่องอาหารการกิน ที่พัก พอพูดถึงที่พัก 
นายกฯ บ่นอุบขึ้นมาว่าเสียดาย ด้วยที่ดิน 
ริมนํ้าทั้งหลายในตําบล แต่ก่อนเก่าเคยเป็น 
ดงละมุดแทบทั้งสิ้น แต่วันนี้ลดน้อยอย่าง 
น่าใจหาย พอๆ กบัพืน้ทีส่เีขยีวอืน่ๆ ในบ้านหม้อ 
กระนัน้นายกฯ กป็ล่อยภาพฝันมาว่า อยากทาํ
พวกพืชผักสวนครัวอยู่เหมือนกัน...

ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
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กองทุนหลักประกันสุขภาพตาํบลบ้านหม้อ

กรรมการ และมีผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ประจาํจงัหวดัเพชรบรุ ีตลอดจนผู้อาํนวยการ
สาธารณสุขอาํเภอเป็นที่ปรึกษา

“กลุ่มนีเ้ป็นคณะกรรมการหลกัมสีทิธขิาด
ในการอนุมัติงบประมาณ แต่ในการทํางาน
จริง จะมีคณะอนุกรรมการคอยกลั่นกรอง 
และทํารายการนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
อีกชุดหนึ่ง”

ในช่วงที่ผ่านมานั้น อัธยาว่าทาง สปสช. 
มีการปรับแก้ไขระเบียบ จึงทาํให้ในช่วง 1-2 
ปีที่ผ่านมานั้น กองทุนฯ นี้สามารถขับเคลื่อน
งานได้เพียง 2-3 โครงการ ซึ่งล้วนเป็น
โครงการของหน่วยบรกิารสขุภาพและ อบต. 
เน้นไปที่การตรวจคัดกรอง และให้คาํแนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

“ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้ทําโครงการที่มา
จากชุมชน เพราะกังวลเรื่องระเบียบที่ยัง 
ไม่นิ่ง” นักวิชาการสาธารณสุขอธบิาย

การปรับเปลี่ ยนระเบียบทําให ้การ 
ขับเคลื่อนงานมีมิติมากขึ้น  จากเดิมที ่
ดาํเนนิการโดยคณะกรรมการ แต่กลุ่มองค์กร
ยื่นโครงการไม่ได้ 

“แต่เดมิเราใช้วธิใีห้หมู่บ้านเสนอผ่านเวที
ประชาคม แล้วบรรจเุข้าไปในแผน เพือ่จดัสรร
งบประมาณ แล้วทาํในนามหน่วยบรกิาร หรอื
ให้ อบต. เป็นผู้จัดทํา กระทั่งระเบียบในปี 
2557 ทาง สปสช. แจ้งว่ากลุ่มองค์กร ชมรม 
อสม. สามารถเสนอโครงการได้ ทัง้การส่งเสรมิ 
สุขภาพ อาทิ ออกกําลังกาย ปั่นจักรยาน  

ออกจากหอ้งนายกฯ มา ฉันก็ยังไม่ได้ 
ไปไหนไกล ด้วยมีนัดกับ อัธยา ชูเหม  
นักวิชาการสาธารณสุขที่ อบต. 

ฉันพบเธอในห้องทํางาน บรรยากาศ 
เรียบง่ายคล้ายเขา้ห้องเรียน ก่อนที่เธอจะ
เกริ่นนําแบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง

“อบต.บ้านหม้อเข้าร่วมโครงการหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่
ปี 2549 ถือเป็นรุ่นบุกเบิก เรามักเป็นพื้นที่
นําร่องในกิจกรรมต่างๆ”

ตอนเริม่ต้นนัน้ สปสช. อดุหนนุงบประมาณ
ตามรายหัวประชากร อบต.บ้านหม้อเป็น 
ท้องถิน่ขนาดกลาง ได้รบัเงนิอดุหนนุ 40 บาท
ต่อหัวประชากร ขณะที่ อบต .บ้านหม้อ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเกินเกณฑ์ของ
สปสช. โดยหนุนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปี

งานของกองทนุนีเ้น้นการส่งเสรมิสขุภาพ
และป้องกันการเจ็บป่วย มีคณะกรรมการชุด
ล่าสดุจากปี 2557 ซึง่ม ีนายกฯ เป็นประธาน
กองทุนฯ โดยตําแหน่ง ปลัดเป็นเลขานุการ
โดยตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการ (ที่ตําบล
บ้านหม้อมีการถ่ายโอนสถานีอนามัยมาอยู่
ภายใต้การดูแลของ อบต.บ้านหม้อ ก่อนที่
ระเบียบจะปรับเป็น รพ.สต. ที่นี่จึงเป็นหน่วย
บริการ แตกต่างจากที่อื่น) เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ตัวแทนสมาชิก อบต.  
2 คน เป็นกรรมการ ตัวแทน อสม. 2 คน เป็น
กรรมการ ตัวแทนชุมชนไม่เกิน 5 คน เป็น



พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ | 17 

อัธยา ชูเหม

แต่ทั้งนี้มันเปน็การอนุมัติย้อนหลังไปวันที่ 1 
ตุลาคม 2556 เพื่อให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณ
ที่ค้างอยู ่ได้ แต่ที่นี่เราไม่กล้าขยับ เอาให้
แน่นอน เลยมาทาํโครงการในปี 2559”

จนเวลานี้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผ่านมาจากทั้งกลุ ่มองค์กร ชมรม อสม .  
เรยีกว่ากองทนุฯ มอีสิระมากขึน้ ขบัเคลือ่นได้
เร็วขึ้น และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการผลักดันงาน จากเดิมที่ต ้องอาศัย
พนักงาน อบต. เป็นกาํลัง

ขณะที่หน่วยบริการที่นี่ยังคงทาํเรื่องการ
ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ 
และคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ด้วยเป็นกลุ่ม 
โรคยอดนิยมที่เป็นกันง่าย การรู ้ก่อนย่อม

หมายถึงการป้องกันที่ทันท่วงที
“เราเริม่ประชาสมัพนัธ์ไปตัง้แต่ปี 2557 

ผ่านกลุ่มผู้นาํทัง้ท้องทีท้่องถิน่ เพือ่ให้ไปบอก
ชาวบ้านต่อว่า สามารถเขยีนโครงการมา เพือ่
ขอรับงบประมาณส่งเสริมด้านสุขภาพได้”

กองทุนฯ มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ทุกครั้งสามารถเสนอโครงการได้ตลอด

“ประมาณเดือนมีนาคม มิถุนายน ซึ่ง
กลางปีเราต้องทํารายงานผลการดําเนินงาน
ด ้วย แล ้วก็ไปเสนออีกทีเดือนกันยายน 
ธันวาคม โดยในชว่งก่อนเดือนกันยายนนั้น 
เป ็นช่วงพิจารณาแผน เพื่อวางแผนการ 
ดาํเนนิการของปีงบประมาณใหม่” นกัวชิาการ
สาธารณสุขทิ้งท้าย...
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คนบ้านหม้อทําบุญด้วยขยะ

แปลกใจอยู่เหมือนกันที่พื้นที่ที่มีความ
เจริญระดับตําบลบ้านหม้อกลับไม่เห็นขยะ
เกลือ่นกลาดขวางตาเลย นัน่เพราะประชาชน
ทุกคนต่างรู ้อยู ่ในสํานึกว่าการจัดการขยะ 
เปน็หน้าที่ แตก่ว่าจะมีอย่างวันนี้ พวกเขาก็
ต้องผ่านอะไรมามาก ด้วยขยะเคยเป็นปัญหา
ที่รุมเร้ามานาน ซึ่งต้องยกความดีความชอบ
ให้แก่กลุ่มผู้อาวุโส 

ฉนัพบกบั พนัโทบญุส่ง สงัข์สขุ ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุตําบลบา้นหม้อที่ห้องทํางาน 
เขาเป็นชายวัยเกษียณที่ใจยังไม่ยอมเกษียณ
ตาม ยังคงทํางานที่เห็นเป็นประโยชน์กับ
ชุมชนเสมอ

พนัโทบญุส่งเท้าความว่า ตาํบลบ้านหม้อ
มีประชากรมากถึง 10,000 กว่าคน วันๆ 
หนึ่งมีขยะมากถึง 10 ตัน และมีแนวโน้มจะ

เพิ่มสูงขึ้นตามจาํนวนประชากร ในปี 2546 
เขาลองปรึกษากับนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลบ้านหม้อว่าควรจะหาวิธีจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง โดยให้ผู ้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ ่
อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ทําอะไร เข้ามามีส่วนร่วม
ในเรื่องนี้

“เริ่มต้นต้องชี้ให้ทุกคนเข้าใจรว่มกันว่า 
ต้องร่วมมอืกนั เพราะทาง อบต.ไม่มทีีท่ิง้ขยะ 
ต้องไปทิ้งที่อื่น ทําให้ต้องเสียงบประมาณ  
ทั้งค่ารถขยะ ค่านํา้มัน”

ทีส่ดุแล้วผู้สงูอายเุริม่แยกขยะทีบ้่าน โดย
แบ่งเป็นขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร ผกัผลไม้ 
เอาใส่ถุง พอเต็มแล้วให้นํามาทิ้งไว้หน้าบ้าน 
เพื่อรอรถขยะมาเก็บ ต่อมาคือขยะพิษ เช่น 
แบตเตอรี่ สายไฟ หลอดไฟ ซึ่งขยะพิษนี้  
อบต.จะเก็บไปฝังดิน ส่วนขยะรีไซเคิล คือ 

คนบ้านหม้อทําบุญด้วยขยะ
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ขยะขายได้ โดย อบต.แจกถุงดําสําหรับใส่ 
ขวดพลาสติก กระป๋อง กระดาษหนังสือพิมพ์ 
เมื่อได้หลายถุงจึงค่อยนาํไปขาย โดยที่ตําบล
บ้านหม้อมีร้านรับซื้อขยะอยู่ 5 แห่งด้วยกัน

หลังจากเริ่มคัดแยกขยะ ในปี 2547 
ชมรมผู ้สูงอายุก็ เริ่มต ่อยอดด้วยการจัด 
ทอดผ้าป ่าขยะ โดยใช ้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ ปีหนึ่งจะ
จดักิจกรรม 3 ครัง้ คอืวนัผู้สงูอาย ุวนัแม่ และ
วันพ่อ โดยจะให้ผู้สูงอายุถือถุงขยะรีไซเคิล
คนละ 1 ถุง มาทาํบุญ วันทาํบุญจะมีการตัด
กิ่งมะขามเปรี้ยว เอาขวดมาแขวน เอาผ้า 
อาบนํ้าฝนมาคลุมกิ่งไว้ และให้คณะผู้สูงอายุ
ถวายขยะแดพ่ระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์
ทําพิธีให ้ศีลใหพ้ร แล้วคืนขยะให้ชมรม 
ผู้สูงอายุ

“ในวันทําบุญเราจะเชิญร้านขายขยะ 
ทั้ง 5 แห่ง มาร่วมประมูล ในครั้งแรก เราให้
แต่ละเจ้าประเมนิด้วยสายตา แต่ภายหลงัเพือ่
ความเป็นธรรมจึงชั่งนํา้หนักขยะก่อนประมูล 
สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย” 

วันนี้ชาวตําบลบ้านหม้อจะโทรศัพท์มาที่
หมายเลข 032-419-735 ทาง อบต.จะส่ง
รถไปตามเก็บขยะรีไซเคิลมารวบรวมไว้ที่
อบต . และจะโหมประชาสัมพันธ ์ในช่วง  
1 เดือนก่อนการทําบุญทุกครั้ง เมื่อถึงวันจริง 
ชาวบ้านแค่ถือถุงน้อยมาพอเป็นพิธี

ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีของการ
ทอดผ้าป่า พนัโทบญุส่งย้อนดขู้อมลูสถติแิละ
แจ้งรายได้ตลอดจนปริมาณขยะ ในปี 2547 
ซึ่งเป็นปีแรก ขายขยะได้เงิน 8,500 บาท  
ในปี 2553 ขายได้ 95,000 บาท และในปี 

พันโทบุญส่ง สังข์สุข
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2559 มีผู ้ทําบุญขยะทั้งหมด 52,092 
กิโลกรัม สร้างรายได้สูงถึง 207,970 บาท
เลยทีเดียว

รายได้ทั้งหมดนี้ พันโทบุญสง่บอกว่า  
นําไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่ปฏิทินค่อนข้างตายตัว เช่น การ 
ทอดผ้าป่าในวันที่ 14 เมษายนของแต่ละปี  
จะนํารายได้ไปซ่อมแซมห้องนํ้า ในนาม
โครงการลื่นล ้มในห ้องนํ้ าผู ้สู งอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส ส่วนการทอดผ้าป่าในวันที่ 12 
สิงหาคมของแต่ละปี จะนํารายได้มอบให ้
เด็กนักเรียนเรียนดีที่ขาดโอกาส และการ 
ทอดผ้าป่าในวันที่ 5 ธันวาคมของแต่ละปี  
จะนํารายได้ช่วยเหลือผู ้สูงอายุ โดยแต่ละ
โครงการก็จะมีบัญชีแยกขาดจากกัน

จากความสาํเรจ็นีเ้อง ทาํให้เกิดการขยาย
แนวคดิไปยงักลุ่มอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

มาร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อขยายรัศมีการทาํ
ประโยชน์ให้กว้างออกไป

“ตําบลบ้านหม้อมีโรงเรียน 4 แห่ง 
โรงเรียนอนุบาล 3 แห่ง ผมก็เข้าไปสอนวิธี
การคดัแยกขยะ และพอถงึกิจกรรมทอดผ้าป่า 
ครจูะให้เดก็คดัแยก แล้วเอาขยะมาทาํบญุด้วย 
ตอนหลังเราขยายขอบเขต ประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายข่าว เพือ่ประชาสมัพนัธ์ไปยงั
ตําบลใกลเ้คียงให้ช่วยกันคัดแยกขยะด้วย” 
พันโทบุญส่งเล่า

ปัจจุบันปัญหาขยะในตําบลบ้านหม้อ 
ลดลงอย่างมาก เหลือเพียงวันละ 1 ตัน  
พันโทบุญส่งสําทับพร้อมกับเดินนําฉันไปดู 
โรงเก็บขยะ ซึ่งสร้างไว้ตรงหน้าสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ภายในมีกองขยะ
ระเกะระกะ แต่ก็ขยะเหล่านี้เองที่มาจาก 
ความร่วมแรงร่วมใจ และส่งต่อสิ่งดีๆ ไป 
ให้แก่คนอื่นๆ ในชุมชน...
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ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบลบ้านหม้อ

ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องการ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนภายใน
ครอบครัว จึงมีหนังสือสั่งการจากจังหวัด 
ผ่านมายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวขึ้น

ตําบลบ้านหม้อถือเป็นตําบลแรกๆ ที่ได้
รับคัดเลือกให้เข้ารว่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 
2547 โดยองค์การบรหิารส่วนตาํบลบ้านหม้อ
ได้ส่งตัวแทน เช่น นักพัฒนาชุมชน ไปอบรม
ทีก่รงุเทพมหานคร เมือ่กลบัมาได้มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการศูนย์ และมีภารกิจสําคัญ 
ในการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
ในครอบครัวอย่างเหมาะสม

ฉันยังคงนั่งอยู ่ที่ห้องของพันโทบุญส่ง 
ด้วย ดารารัตน์ สังขส์ุข รองประธานศูนย์

พัฒนาครอบครัวตําบลบ ้านหม ้อ  เป ็น 
คนกันเอง 

“ตอนนั้นเราใช้วิธีสํารวจข้อมูลตามบ้าน
เลย แล้วอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็ง อาท ิอสม. 
เพื่อดูว่าบ้านใดมีปัญหาภายใน ถ้ามีที่ไหน  
เราขอให้พ่อแม่ลูกมาพูดคุยกัน เพื่อหาวิธี
ทาํให้ครอบครวัอยู่ดมีสีขุ เพราะบางครอบครวั 
พ่อแม่ไปทํางาน ปล่อยลูกอยู ่กับบ้านตาม
ลาํพงั เรากใ็ห้คาํแนะนําไป” รองประธานศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาํบลบ้านหม้อเกริ่น

ศูนย์ฯ ดําเนินงานตามมาตรฐาน 5 ข้อ 
คือจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ง ประชาสมัพนัธ์อย่างสมํา่เสมอ มกีาร
ถา่ยทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวเกิดความ
อบอุ่น และจัดหาทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
งบประมาณ ซึ่งแต ่ละปีศูนย ์ฯ จะได ้รับ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบลบ้านหม้อ
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งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหม้อ พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี วัดในพื้นที่ และ 
ผู้ที่บริจาคสมทบเพิ่มเติม

เครือข่ายเฝ้าระวังในแต่ละหมู่บ้านจะมี
คณะกรรมการภายใน ประกอบไปด้วย
ประธานหมู่บ้าน 1 คน และกรรมการอื่นอีก 
15 คน มีหน้าที่เป็นหูเป็นตาในพื้นที่ รวมทั้ง
คอยให้คาํแนะนาํครอบครวัทีม่ปัีญหา ในกรณี
ที่ปัญหารุนแรงจนเครือข่ายระดับหมู ่บ้าน
จัดการไม่ได้ ก็จะส่งเรื่องมายังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวระดับตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลบ้านหม้อ 

ในแต่ละปีศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรม 4 ครั้ง 
เช่น บาํเพญ็ประโยชน์ ทาํขนม ออกกาํลงักาย
ร่วมกันทั้งครอบครัว หรือทัศนศึกษานอก
สถานที่ โดยศูนย์จะเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก
ครอบครัวที่มีปัญหาเป็นหลัก 

เป้าหมายสาํคญัคอืการเปลีย่นวนัอาทติย์
ให้เป็นวันของครอบครัว 

“บางครอบครวัพ่อแม่ไม่พดูกนัเลย ทาํให้
ลกูเกิดความอดือดั เราจะมจีดหมายไปให้พ่อ
ฉบับหนึ่ง ให้แม่ฉบับหนึ่ง แตท่ั้งคู ่ไม่รู ้ว ่า 
ตัวเองต่างก็ได้จดหมาย พาเขาไปทัศนศึกษา 
ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน มีการเล่นเกม 
ทํากิจกรรมร่วมกันชายทะเล บางครอบครัว
เมื่อกลับมาแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ดีขึ้น” ดารารัตน์เล่า

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบล
บ้านหม้อ มีการประชุม 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อ
พดูคยุถงึปัญหาทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที ่พร้อมกนันัน้
ก็มีการถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหา โดยอิง 
จากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นแนวทางให้ 
คณะทํางานสามารถนํากลับไปประยุกต์ใช ้
ในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไป

“กับตัวเองมีหลานชาย เขาติดเพื่อน  

ดารารัตน์ สังข์สุข
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พ่อแม่เป็นทุกข์ ไม่กล้าทาํอะไรรุนแรง เพราะ
กลัวจะไปกันใหญ่ สาเหตุคือไม่มีเวลาให้ลูก 
งานยุ่ง ไม่มใีครดแูล ตกเยน็เขานัง่อยู่ร้านเหล้า
ร้านกาแฟ นอนบ้านเพื่อน พ่อแม่ไปตามก็ 
ไม่กลับ ยายต้องเข้าไปช่วยโน้มน้าว ใช้หลัก
จิตวิทยาทุกอย่าง พ่อแม่ไปต่างประเทศ  
ยายไปอยู่เป็นเพื่อนแทน 5 ทุ่มไม่กลับบ้าน 
ก็นั่งรอ โทรศัพท์ตาม ให้กลับ ถ้าไม่กลับ 
ยายไม่นอน จนเขายอมกลับบ้าน แต่มีข้อแม้
ว่าขอพาเพื่อนมานอนด้วย ยายบอกว่าไม่ได้  
ให้หาข้ออ้างไป พอตื่นเช้ามาเห็นบุหรี่อยู่ใน
กระเป๋าสตางค์ ก็ถาม เขาแก้ตัวว่าเพื่อนฝาก 
เลยสั่งสอนว่า ถ้าเพื่อนฝากยาเสพติด เวลา
ตํารวจมาจับก็ต้องจับเรา แล้วยายฉีกบุหรี่ 
ทิ้งเลย แต่เขายังแอบสูบ คนแม่โทรมาหา ก็
แนะนําให้คนแม่เอาบุหรี่มาสูบ บอกว่าถ้า
ลูกสูบแม่ก็สูบ ลูกเห็นก็ตกใจ เขาเข้าใจนะ 
คว้าบุหรี่จากแม่ไปทิ้ง สุดท้ายเขาดีขึ้นเรื่อยๆ 

ซึ่งเรื่องแบบนี้พอเล่าให้เครือข่ายฟัง เขา
ซึมซับ เพราะสิ่งที่ไปอบรมมานั้นต่างจาก
ประสบการณ์จริง บางเรื่องเอาไปใช้ในชีวิต
จริงไม่ได้”

จากการสร้างทศันคต ิและการใช้กลยทุธ์
ต ่างๆ  ในการปฏิบัติงาน  ทําให ้ป ัญหา
ครอบครวัในพืน้ทีบ้่านหม้อลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
และที่สําคัญศูนย์ฯ ยังพัฒนากิจกรรม เพื่อ
สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตของครัวเรือน
ต ่างๆ โดยรว่มกับชมรมผู ้สูงอายุตําบล
บ้านหม้อ จดักิจกรรมทาํบญุในพืน้ทีห่มนุเวยีน
ไปในแต่ละซอย โดยระหว่างนั้นมีการพูดคุย
ถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพราะเป้าหมายของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว ไม่ใช่แค่การสร้าง 
ความเข้มแขง็ภายในครวัเรอืนเท่านัน้ หากแต่
คือการสร ้างสังคมที่ เป ี่ยมด ้วยความสุข 
และรอยยิ้มของทุกคน

ฉันอนุมานว่าเป็นเช่นนั้น...
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กองทุนสวัสดิการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาํบลบ้านหม้อ

ความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลบ้านหม้อสะท ้อนผ ่านออกมาทาง
กองทุนสวัสดิการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลบ้านหม้อ เพราะสามารถต่อยอด
ออกมาเป็นกองทุนสวัสดิการที่มีคุณภาพ

ขวัญชัย นาคเมือง ผู้ช่วยเลขากองทุนฯ 
อยู่ที่สํานักงาน อบต.บ้านหม้อ ฉันเดินไปหา
เขาถึงโต๊ะทาํงานเพื่อสอบถามเรื่องราว 

ตรงนี้ฉันจึงได ้ทราบเพิ่มเติมว ่าศูนย ์
พฒันาครอบครวันัน้ทาํงานแบบบรูณาการทัง้
เรื่องครอบครัว เด็กและเยาวชน การศึกษา 
วัฒนธรรม จัดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ที่ขับเคลื่อนได ้สารพัดเรื่อง โดยจังหวัด
เพชรบุรีมี 6 ศูนย์นําร่อง ตําบลบ้านหม้อ 
เป็นหนึ่งในนั้น และวันนี้ในจังหวัดเพชรบุรีมี  
72 ศูนย์ แต่ละแห่งได้รับเงินอุดหนุนปีละ 
30,000 บาท 

ตอนที่ตั้งเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวได้
ระยะหนึง่ ในราวปี 2552 มกีารออมเงนิ ทาง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีคณะกรรมการของ
ศูนย์ หมู่ละ 15 คน ซึ่งกลุ่มนี้ไปชักชวนคนให้
เข้าเป็นสมาชิก โดยเปดิรับสมาชิกที่มีอายุ
ตัง้แต่ 1-70 ปี มาร่วมออมเงนิ เดอืนละ 50 
บาท ได้สมาชิก 242 คน เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาครอบครัว ดูแล
กันตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

สวัสดิการในเวลานั้นมีตั้งแต่คลอดบุตร 

ได้รับ 500 บาท ไม่สบายนอนโรงพยาบาล 
ได้รับ 300 บาทต่อครั้งต่อปี โดยกรรมการ
ของแต่ละหมู ่เป ็นผู ้รับผิดชอบ ไปจนถึง 
เสียชีวิตได้รับ 5,000 บาท 

กระทั่งในปี 2554 รัฐบาลมีนโยบาย 
ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการชุมชน โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมด้วย ทาง อบต.บ้านหม้อจึงได้ 
ยกระดบัขึน้เป็นกองทนุสวสัดกิารศนูย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนตําบลบ้านหม้อ เริ่มเก็บ
ออมวันละบาท และเปดิกว้างให้พนักงาน 
อบต.บ้านหม้อที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาที่ตําบลเข้า
เป็นสมาชิกได้ จนมีสมาชิกเพิ่มเป็นเท่าตัว

“เราเก็บเงนิทุกสิ้นเดือน มาจ่ายที่ อบต.
บ้านหม้อ คณะกรรมการส่วนหนึง่กจ็ะไปช่วย
เกบ็ตามสมาชกิทีร่บัผดิชอบ ขาดส่งตดิต่อกนั 
3 เดือน จะตัดสิทธสิมาชิกทันที โดยผู้ที่จะใช้
สวัสดิการต้องเป็นสมาชิก 90 วันก่อน มี
สวสัดกิารคลอดบตุร ได้รบั 500 บาท เจบ็ป่วย
นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนพร้อมใบรับรอง
แพทย์ ไดร้ับ 300 บาท กรณีไม่เคยรับ
สวสัดกิารใดๆ ใน 1 ปี จะได้สวสัดกิารเยีย่มใจ 
300 บาท เสียชีวิตได้รับ 5,200 บาท”

นอกจากนี้ ทางกองทุนฯ  ยั ง ได ้จั ด
สวสัดกิารผู้ด้อยโอกาสไว้ปีละไม่เกินร้อยละ 5 
ของทุนดําเนินการต่อปี สวัสดิการทุนการ
ศกึษา ปีละไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุดาํเนนิการ
ต่อปี และสวัสดิการสาธารณประโยชน์ ปีละ
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ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนดาํเนินการต่อปี โดย
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาสนั้น ทางศูนย์พัฒนา
ครอบครัวจะเสนอผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก และกองทุนมอบให้รายละ 2,000 
บาท ส่วนทนุการศกึษาทาง อบต.บ้านหม้อจะ
ขอกองทุน 2 ราย ทางศูนย์พัฒนาครอบครัว
อีก 3 ราย โดยให้ทางโรงเรียนช่วยกัน 
คดักรองให้ เพือ่นาํไปมอบในวนัพ่อและวนัแม่ 
ขณะที่สวัสดิการสาธารณประโยชน์ เช่น  
วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ จะมีจัดซุ้มอาหาร ทาง
กองทุนฯ จะคัดเลือก 1 ซุ้ม เพื่อมอบเงินให้ 
1,500 บาท และยงัมกีรณภียัพบิตั ิทีก่องทนุฯ 
มีอิสระในการขับเคลื่อนมากกว่า สามารถ
มอบความช่วยเหลือทันที โดยจ่ายตามจริง 
แต่ไม่เกิน 2,000 บาท 

ทุกวันนี้กองทุนฯ มีสมาชิกทั้งหมด 742 
คน จากสํามะโนประชากรที่มีอยู ่มากกว่า 
8,000 คน ทัง้นีท้างรฐับาลได้จ่ายเงนิอดุหนนุ

มาตั้งแต่ปี 2554, 2555, และ 2556 ส่วน
ในปี 2557 นั้น ทางกองทุนฯ ทําเรื่องขอ 
งบประมาณไป แต่ด้วยความที่ผ่าน 3 ปีมา
แล้ว และสมาชิกใหม่มีไม่ถึง 100 คน จึง 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ จึงไม่ได้รับ
การพิจารณา 

“อบต.บ้านหม้อก็สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 
2554 ปีละ 100,000 บาทต่อเนื่องทุกปี”

ทกุวนันีก้องทนุฯ เปิดรบัสมคัรสมาชกิใน
ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยทางกลุ ่ม
ต่างๆ จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 
รับทราบ โดยกองทุนฯ ได้รับรางวัลการเป็น
องค์กรต้นแบบที่มีการจัดสวัสดิการชุมชน 
เพื่อการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
ของตนเอง จากทางจังหวัดเพชรบุรี

แค ่นี้ ก็ ก ารั นตี ได ้อย ่า งดี แล ้วนะว ่า 
กองทุนฯ นี้ดีมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน...

ขวัญชัย นาคเมือง
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กลุ่มสตรีบ้านหม้อ

ตอนทีฉ่นัไปเยอืน แต่ละหมู่บ้านในตาํบล
บ้านหม้อไม่มกิีจกรรม นัน่จงึทาํให้ฉนัไม่ได้เหน็
การรวมพลังของกลุ่มแม่บ้าน ด้วยฟังจาก 
มัทนา กงเพ็ชร ประธานองค์กรสตรีอาสา
พัฒนาชุมชนตําบลบ้านหม้อ เล่าแล้วก็รู้สึก
เสียดายอยู่ไม่น้อย

กลุ่มสตรีบ้านหม้อพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่ม
จิตอาสาในบ้านไร่พะเนียด หมู่ที่ 2 ซึ่งมัก 
รวมตัวกันทํากิจกรรมที่วัดประดิษฐ์วนาราม 
เช่น ทําอาหารเลี้ยงชาวบ้าน ทาํความสะอาด
วัด และกลุ ่มแม่บ้านนี้ยังเดินสายออกไป 
ช่วยเหลืองานบุญในหมู ่ที่ 1 และหมู ่ที่ 3  
อยู่เสมอ ทาํให้กลุ่มสตรีเริ่มขยายตัวมากขึ้น

ต่อมาในปี 2537 พัฒนาชุมชนอําเภอ

เข้ามาสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหม้อจดัตัง้กลุ่มสตรขีึน้ในตาํบล เนือ่งจาก
ถือเป ็นภารกิจสําคัญของท ้องถิ่นที่ต ้อง 
ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผู้สงูอายุ 
และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 

ในครั้ งนั้ นแต ่ละหมู ่บ ้านส ่งตัวแทน 
หมู่ละ 10 คน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ โดย
พัฒนาชุมชนอําเภอเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง 
คอยอบรมพฒันาทกัษะผู้นาํ พฒันาศกัยภาพ 
และฝึกอาชีพชาวบ้านด้วย

“รูปแบบการทํางานขึ้นอยู ่กับประธาน
เป็นหลัก เพราะประธานแต่ละคนก็จะมี 
ทกัษะและแนวคดิของตวัเอง อย่างคนแรกคอื 
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สุวรรณ ม่วงไหมทอง จากหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นอยู่ 
2 วาระ รวม 8 ปี ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเริ่มต้น 
งานหลกัๆ เป็นการรวมกลุ่มกนัปีละ 1-2 ครัง้
ตามที่พัฒนาชุมชนกําหนด แล้วมีการอบรม
ร่วมกับกลุ่มสตรีของอําเภอเมือง มีการฝึก
อาชีพเย็บผ้า ทําอาหาร แต่ทั้งนี้เมื่อสตรี 
เข้มแข็ง ก็สามารถสะท้อนความต้องการ 
ของกลุ่มได้ อย่างช่วงหลัง อบต.สนับสนุน 
งบประมาณ มีการจัดทัศนศึกษา”
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อย่างไรกด็ ีต้องยอมรบัว่าแม้ตวัแทนของ
กลุ่มสตรีจะมีที่มาจากทั้ง 6 หมู่บ้าน แต่ผู้ที่
เข้าร่วมส่วนใหญ่จะมาจากหมู่ที่ 1-3 ส่วน 
หมู่ที่ 4-6 ค่อนข้างมีบทบาทน้อย เพราะ 
ชาวบ้านในพื้นที่ส ่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
พนักงานบริษัท จึงไม่ค ่อยมีเวลามาร่วม
กิจกรรมเท่าไรนัก บวกกับสภาพของตําบล 
ที่เวลานั้นยังไม่มีถนนที่ดีพร้อม จึงทําให  ้
การเข้าร่วมเป็นไปอย่างจาํกัด

“ต ่อมามี การ เปลี่ ยนประธาน เป ็น  
ณเชษฐ์สุดา นงนุช ช่วงนี้มีการขยับขยาย 
มากขึ้น เพราะประธานไปเป็นประธานกลุ่ม
สตรีของอําเภอเมือง ทําให้เกิดการรวม 
เครือข่ายเพื่อทําสวัสดิการขึ้นมา โดยมีการ
เก็บค่าสมาชิกคนละ 100 บาทต่อปี และเมื่อ
สมาชกิเสยีชวีติ จะจ่ายให้ศพละ 1,000 บาท 

สาํหรบัสาเหตทุีเ่ราต้องเกบ็ค่าสมาชกิ เพราะ
สมัยคุณสุวรรณ สมาชิก 60 คน มาไม่ค่อย
ครบ หรอืมาแทนกนับ้าง ทาํให้เราไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นใคร เวลาจดัสวสัดกิาร
กไ็ม่รู้จะทาํอย่างไร การเกบ็เงนิสมาชกิกท็าํให้
ระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งเราเริ่มเก็บตั้งแต่ปลายปี 
2547 แต่มาสําเร็จในปี 2548”

ผลจากการทาํระบบให้ชดัเจน โดยเฉพาะ
การทําระบบสวัสดิการ ทําให้เกิดกระแส 
การบอกต่อในชุมชน กลุ่มจึงขยายมากขึ้น 
เช่นเดียวกับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.
บ้านหม้อที่สูงขึ้นเท่าตัว คือจาก 50,000 
บาทเป็น 100,000 บาท ส่งผลให้กลุ่มดาํเนนิ
กิจกรรมได้หลากหลายขึ้น

ทุกวันนี้กลุ ่มจัดกิจกรรมปีละ 3 ครั้ง 
ตั้งแต่ธันวาคม-กันยายน เช่น ในปี 2558  

มัทนา กงเพ็ชร
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จัดกิจกรรมพบกลุ่ม 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ อบต. 
โดยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยการดําเนินงานของ
กลุ่ม และแผนงานปีถัดไป นอกจากนั้นมีการ
อบรมให้ความรู้ เช่น เรือ่งบทบาทสตร ีทกัษะ
การเป็นผู้นาํ โดยมนีกัวชิาการหรอืคอลมันิสต์
จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเป็นผู้ถ่ายทอด

ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการสัญจรลงหมูบ่้าน 
เรียกว่า นัดพบ 6 สาว เนื่องจากเวลาจัด
กิจกรรมที่ อบต. สมาชิกจะมาประมาณ 
ครึ่งหนึ่ง กลุ่มจึงตัดสินใจลงไปทํากิจกรรม
ตามหมู่บ้าน 

“มปีระชมุกรรมการทกุวนัที ่10 ของเดอืน
อยู่แล้ว กช่็วยกนัเลอืกว่าจะลงสญัจรทีห่มูไ่หน 
วันใด แล้วจะทาํกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละหมู่
ไม่ซํา้กนั โดยงบประมาณทีม่จีะหารเฉลีย่ตาม
จํานวนประชากร ซึ่งข้อดีของการลงหมู่บ้าน
คือ เราสามารถแลกเปลี่ยนและดึงความคิด
และทักษะของเขาออกมาได้ ไม่เหมือนกับ
เวลาประชุมที่ อบต. นอกจากนี้เรายังถือ
โอกาสขอรับบริจาคเสื้อผ้า เพื่อนําไปขาย 
หารายได้เข้ากลุ่ม

ครั้งที่ 3 คือการรณรงค์ลดละเลิกเหล้า 
โดยอิงกับงานของ สสส. ซึ่งกลุ่มดึงเครือข่าย
เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพชรบุรี ชมรมจักรยาน
เพชรบุรี สโมสรไลออนส์ และกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมาช่วย โดยกลุ ่มของมัทนา
เป็นต้นแบบของอาํเภอ

ผลจากการทํากิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 
ทําให้กลุ่มสตรีบ้านหม้อเกิดการพัฒนา ณ 
เวลานี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 300 คน โดย 
เปิดรบัในเดอืนสงิหาคมของแต่ละปี รวมถงึมี

การจัดสวัสดิการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งที ่
ยังคงค่าสมาชิกไว้เท่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ
คลอดบุตรที่กลุ่มช่วยเหลือ 500 บาทต่อปี 
นอนโรงพยาบาล กลุ่มให้ 300 บาทต่อปี และ
กรณีเสียชีวิต กลุ่มให้ศพละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มยังพยายามเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสตรีอําเภอเมือง โดยชักชวนให้สมาชิก 
ไปสมัคร เพราะกลุ่มระดับอําเภอมีกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งหากสมาชิกเสียชีวิต
ครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000 
บาท 

“กองใหญ่นั้น สมาชิกจ่ายเงินคนละ 20 
บาทต่อศพ โดยกองทุนจะเก็บเงินครั้งละ  
5 ศพ 100 บาท นอกจากนี้กรณีที่สมาชิก
คลอดบุตร กลุ่มให้เงินช่วยเหลือปีละ 500 
บาท เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัคร 
ต้องเป็นสมาชกิระดบัตาํบลก่อน และต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,900 บาท ปัจจุบัน
มีคนตําบลบ้านหม้อไปเข้าร ่วมประมาณ  
190 คน”

กว่า 20 ปีมานี้ มัทนาว่ากลุ ่มสตรีมี 
ความสนิทสนมกันมากขึ้น จากเดิมที่เวลา
ประชมุหรอืจดังานไม่ค่อยมคีนมา แต่ทกุวนันี้
มากันเป็นร้อย เช่นเดียวกับในเขตหมู่ที่ 4, 5 
และ 6 ซึ่งตอนนี้กลุ่มมีสมาชิกอยู่ในหมู่ที่ 5 
มากที่สุด

ฉันฟังดูก็รู้สึกว่าเข้าท่า ผิดกับสังคมที่ฉัน
คุ ้นชินที่อยู ่กันบ้านใครบ้านมัน แง่มุมดีๆ  
แบบนี้ ทําให้ฉันรู้สึกอิจฉาคนที่นี่ไมน่้อยเลย 
ทีเดียว...
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ชมรมกีฬาบําบัดทุกข์
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ฉันมาถึงบ้านของ อาจารย์สุนันทน์  
สูยะนันทน์ ในตอนเย็น ซอยบ้านอาจารย ์
ติดกับถนนของเทศบาลเมือง เรียกว่าเป็น
ชุมชนเมืองโดยแท้จริง รั้วบ้านแต่ละหลัง 
ใหญ่โตบ่งบอกอาณาเขตของตัวเองเป็น
สดัส่วน เหน็แบบนีเ้ลยคดิไปว่าต่างคนต่างอยู่ 
แต่เมื่อเข ้ามาในรั้วบ ้านอาจารย์สุนันทน์  
จึงทาํให้รู้ว่าฉันคดิผิด

ตอนที่ไปถึง อาจารย์สุนันทน์กําลังใช้ 
สายยางฉดีนํา้บรเิวณสนามเปตองให้พอเปียก 
ภรรยาอาจารย์นําขนมและนํ้าดื่มมาตั้งไว้  
ไม่นานนัก นิคม เกสรสุคนธ์ เพื่อนบ้านของ
อาจารย์ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาสมทบ

“เดี๋ยวคนอื่นๆ กําลังทยอยมา” นิคม 
ว่าเช่นนั้น

พวกเรานั่งคุยกันที่โต๊ะข้างสนามเปตอง 
มะม ่วงแช ่อิ่มวางล ่อตาล ่อใจ นิคมเริ่ม 
ย้อนความให้ฉันฟัง ถึงจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้าน
แถบนี้เริ่มสนิทสนมกัน

“ตั้งแต่ปี 2537 ผมเป็นครอบครัวแรกๆ 

ที่เข้ามาปลูกบ้านอยู่ในซอยนี้ เจ้าของจัดสรร
ที่ดินขาย แปลงหนึ่งประมาณ 100 ตารางวา 
แต่มีปัญหาว่าทางเข้าออกไม่ดี เป็นซอยตัน 
และยังเป็นที่ลูกรัง เข้าออกลําบากมาก ผม
ติดต่อไปที่ อบต.บ้านหม้อ ก็ได้รับคาํตอบว่า 
ที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคล ไม่สามารถจัดการ
อะไรได้ ผมเลยขอความร่วมมือชาวบ้านที่มา
ซื้อทีด่นิ รวม 20 กว่าครัวเรอืน มาประชุมกัน
ว่า น่าจะพฒันาถนนของเราเอง เลยเริม่ลงขนั
กัน ทําถนนคอนกรีต ใครมีมากออกมาก 
ใครมีน้อยให้น้อยหน่อย ทําโครงการสร้าง
ถนนซอยประชารฐั (ศวิาลยั) ตอนนัน้ได้เงนิมา 
400,000 กว่าบาท แล้วเราก็มีเพื่อนบ้าน 
ที่ทํางานรับเหมากอ่สร้างมาช่วยออกแบบ 
แล้วจ้างแรงงานรายวัน คือทํากันเอง ดูงาน
ตรวจงานกันเอง สั่งปูน หิน ทรายกันเอง ไม่มี
บวกกําไร จนถนนแล้วเสร็จ จากนั้นก็ขอให้
เจ ้าของที่ดินยกถนนนี้ให ้เป ็นของ อบต .
บ้านหม้อ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี แต่
สิ่งที่ได้กลับมาครานั้น คือพลังของชาวบ้าน”

อาจารย์สุนันทน์ สูยะนันทน์นิคม เกสรสุคนธ์
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อยู่กันเรื่อยมา จนในปี 2549 อาจารย์ 
สุนันทน์เกิดล้มป่วยหนัก ด้วยสาเหตุของ 
โรคสารพัดอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนิ่วในกรวยไต 
ตับอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม เกาต์  
ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ ซึ่งโรคเหลา่นี้
สะสมมานานจากการทาํงานหนัก

“สมัยก ่อนผมทําบ ่อกุ ้งอยู ่ 123 ไร ่  
8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น ผมสอนหนังสือ  
พอสอนเสร็จรีบไปที่บ่อ จับกุ้งเสร็จราวตี 1  
ขบัรถกลบับ้านพกัคร ูพกัประมาณชัว่โมงกว่า 
ช่วงตี 3 ขับรถเอากุ้งไปส่งที่มหาชัย ได้เงิน 
คืนละ 40,000-50,000 บาท ผมอดทนทาํ
ติดตอ่กัน 10-11 วัน จนช่วงนํ้าทะเลตาย  
จบักุ้งไม่ได้ ถงึพกั ทาํอย่างนีอ้ยู่สบิกว่าปี แถม
รบัประทานอาหารไม่เป็นเวลา สขุภาพกย็ํา่แย่
ลงเรื่อยๆ” อาจารย์สุนันทน์ว่า

อาจารย์สุนันทน์เข ้ารับการรักษาทัน
ท่วงท ีแต่กระนัน้โรคอมัพฤกษ์กถ็ามหาซํา้สอง 
ต้องรกัษากนัอกีคาํรบ จน เรอือากาศตรกีวนิ 
สูยะนันทน์ ลูกชายของอาจารย์สุนันทน์เห็น
อาการพ่อไมด่ี เลยแนะนําให้ออกกําลังกาย
ด้วย ซึ่งกีฬาที่ดีที่สุดคือเปตอง โดยปรับปรุง
พื้นที่บ ้าน ซื้อดินมาถม หินคลุกมาโปรย  
ติดสปอตไลต์ เล่นกับเพื่อนบ้านที่สนิทกัน 
3-4 คน ทุกเย็น 

ช่วงแรกๆ ก็ค่อนข้างลําบาก เพราะ
ร่างกายของอาจารย์สุนันทน์แทบไม่มีแรง  
เดินไม่ไหว แต่อาศัยความพยายาม เพียง  
4 เดือนก็เริ่มดีขึ้น สามารถยืน เดินได้ แต่ยัง
ก้มไม่ได้ จากนั้นผ่านไป 2 ปี ร่างกายอาจารย์
จึงฟื้นฟูเต็มที่

นอกจากนี้ ด้วยความที่ชุมชนในซอย 
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ค่อนข้างใกล้ชิดกัน จึงเริ่มมีการชักชวน
สมาชิกมาร่วมเล่นเปตอง รวมทั้งมารํามวย
เต้าเต๋อซิ่นซี ฝึกหายใจเข้าออกอย่างเป็น
จังหวะ และเมื่อบา้นอาจารย์สุนันทน์เป็น
จุดรวม ก็เริ่มมีการขนโต ๊ะปงิปอง โต ๊ะ 
สนุกเกอร์ มาตั้งไว้ที่นี่

“ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นผู้สูงอายุ บางคน 
ไม่ได้อยู่ในซอย รู้จกักนักช็กัชวนกนัมา คนหนึง่
มีหลานเป็นดาวน์ซินโดรม เขาไม่สามารถ
ควบคุมประสาทได้ ไม่มีสมาธิ แต่พอเขามา
ฝึกกบัเรา เขาเริม่ควบคมุตวัเองได้ พอคนแรก
ประสบความสําเร็จ ก็มีคนพามาอยู่กับเรา 
อีกคน เป็นดาวน์ซินโดรมและพิการซํ้าซ้อน 
กล้ามเนื้อเกร็ง ดีขึ้นตามลําดับ สามารถพูด
คุยได้ จากเดิมที่ต้องไปศิริราชเดือนละ 2-3 
ครั้ง กลายเป็นแทบไม่ตอ้งไปเลย” อาจารย ์

สุนันทน์เล่า
ที่เป็นเช่นนี้ อาจารย์สุนันทน์มีเทคนิคให้

เด็กพิเศษนี้ยกลูกเปตอง ข้างละ 2 กิโลกรัม  
1 ขดี ให้ยกทกุวนัจนรู้สกึว่าเป็นหน้าที ่สดุท้าย
กําลังแขนขากลับมา แต่น่าเสียดายที่เด็ก 
คนหลังเสียชีวิตไปแล้ว

ปัจจุบันกลุ่มกีฬาบําบัดทุกข์ มีสมาชิก 
ขาประจาํ 21 คน เล่นกนัทกุวนัตัง้แต่ 5 โมงครึง่
จนถึง 2 ทุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนจะหอบหิ้ว
เอาขนม ผลไม้ ติดไม้ติดมือกันมาคนละอย่าง 

“อาจารย์สนุนัทน์ถอืเป็นต้นแบบของการ
เสียสละ ทั้งเสียสละเวลา เสียสละที่อยู่อาศัย 
เสียสละทุนส่วนตัว เพื่อให้กลุ่มมีความสุข” 
นิคมกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

แล้วไม่นานจากนัน้เพือ่นบ้านและสมาชกิ
ของกลุ่มก็ทยอยกันมา แต่ละคนรุ่นราวคราว
เดียวกัน ฉันนึกสนุกขอร่วมวงเปตองกับ 
พวกเขาด้วย 5 นาทีผ่านไปฉันเริ่มยอมรับ
ความจริง เรี่ยวแรงของคนหนุ่มอย่างฉันสู้
พวกเขาไม่ได้เลย ไม่ต้องพูดถึงฝีมือที่แทบ 
ไม่ใกล้เคียง และฝีปากที่ยากจะตอ่กร ด้วย
แต่ละคนมคีรบหมด เปตองของพวกเขาไม่ได้
มีแค่ฝีมือ แต่เปี่ยมไปด้วยจิตวิทยาพาขํา  
ฉันนึกชื่นชมความงามของยามเย็น ก่อนจะ
บอกลาจากไป เสียงหัวเราะของพวกเขายัง 
ไล่หลังส่งฉันขึ้นรถ...
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การเรียนรู้แบบบ้านหม้อ
Live & Learn
การเรียนรู้แบบบ้านหม้อ
Live & Learn
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อย่างทีท่ราบกนัแล้วว่า การศกึษาเป็นสิง่
ทีน่ายกฯ ให้ความสนใจมาก ทีต่าํบลบ้านหม้อ
จึงมีกิจกรรมการศึกษาหลายอย่าง ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ชีวิต รู้จักความเป็นผู้นํา 
เสียสละ ควบคู่ไปกับวิชาความรู้...
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ศูนย์พัฒนาการศึกษา ตาํบลบ้านหม้อ

ฉนัว่าใครมโีอกาสมาทีส่าํนกังานองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ต่อให้เป็นคน 
ต่างถิ่นก็เถอะ เขาต้องเดาออกแน่ว ่าที่นี ่
เคยเป็นโรงเรียน 

ฉันอยู่กับ สุเมธ กรองกาํธร นักวิชาการ
ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ  
เขาว่าครั้งหนึ่งอาคารสํานักงานนี้เคยเป็น
โรงเรียนไร่พะเนียด แต่เนื่องจากมีนักเรียน
เพียง 13 คน กับครูอีก 9 คน เพราะเด็กใน
พื้นที่ส่วนใหญไ่ปเรียนอยู่ในตัวเมืองกันหมด 
ทําให้กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งให้ยุบ
โรงเรียนเมื่อปี 2542

ทว่าด้วยเป็นภารกิจของท้องถิ่นที่ต้องให้
บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อจึง
คิดจะพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างจาก
การเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไป และ
สามารถเพิม่พนูความรู้ตลอดจนประสบการณ์

ให้แก่เยาวชนได้ ในปี 2543 จึงเริ่มจัดค่าย
เยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้นที่วัดเสาธงเรียง มี 
เด็กเข้าร่วมประมาณ 20-30 คน โดยม ี
เจ้าอาวาสและกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
(ปัจจุบันคือ กศน.) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสาํคัญ

“นายกฯ มองเห็นความเหลื่อมลํ้า ใน
ตําบลบ้านหม้อยังมีเด็กที่มีฐานะไม่ดี เริ่มต้น
จากกิจกรรมค่าย และพยายามพฒันาเรือ่ยมา 
อย่างปี 2544 กเ็ริม่หาครตู่างชาตเิข้ามาสอน
ภาษาองักฤษ แทรกเข้าไปในกิจกรรม ทาํเป็น 
English on tour เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เช่น ไปดูเจดีย์แดง ไปดูวิธีทาํตาล เรียน
นาฏศิลป์” สุเมธเล่า

เมื่อกิจกรรมเป็นรูปเป็นร่าง นายกฯ จึง
อยากจัดกิจกรรมให้เป็นระบบขึ้น โดยจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาขึ้นมา พร้อมกับสํารวจ
ปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างละเอยีด พบว่าผู้ปกครอง
ในพื้นที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนเสริม

ศูนย์พัฒนาการศึกษา ตาํบลบ้านหม้อ
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ค่อนข้างมาก ส่วนเด็กที่มีฐานะยากจนก็ไม่มี
โอกาสต่อยอดความรู ้ ทางคณะกรรมการ
ศูนย ์ฯ  จึ ง เลือกทํ า กิจกรรมต ่อ เนื่ องที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปกต ิสาํหรบัเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 เช่น 
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
เปดิเรียนทุกวันเสาร์ครึ่งวัน ภาคเรียนละ 11 
สัปดาห์ โดยเปดิรับเป็นรายภาคเรียน ภาค
เรียนละ 120 คน หรือเฉลี่ยชั้นละ 20 คน

“ช่วงแรก ศูนย ์เชิญครูจากโรงเรียน 
มีชื่อเสียงในจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี 
แต่พอเรียนไปได้พักหนึ่งเด็กเริ่มหายไป 
เพราะเด็กหลายคนบ่นว่าเจอในโรงเรียนแลว้
ยังมาเจอที่นี่อีก เลยไม่มาดีกว่า ศูนย์จึง
เปลี่ยนเอานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่อยูใ่นช่วงชั้นปีสุดท้ายมาสอน  
เด็กมากันเยอะ แล้วก็ปรับมาเรื่อยๆ โดย 
ตอนนีม้คีรจูากหลายๆ ทีส่ลบักนัไป แต่จะเน้น

ครทูีอ่ายไุม่มากนกั แล้วศนูย์ฯ มคีรฟูลิปิปินส์
คนหนึ่งมาสอนภาษาอังกฤษ”

นอกจากวชิาหลกัแล้ว ยงัมกีารเสรมิเรือ่ง
ท ้องถิ่นเข ้าไป เพื่อให ้เด็กรู ้ว ่าในตําบล
บ้านหม้อมีอะไรดีบ้าง โดยวิธีการวัดผล ทาง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาจะมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ของ
เด็กที่เข้ามาว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา 
มผีลสมัฤทธิอ์ยู่ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ คอืสงูกว่า
ร้อยละ 80

นอกจากนี้ในช่วงปดิเทอมใหญ่ ทาง
ศนูย์ฯ ยงัจดักิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดรู้อน
อย่างต ่อเนื่อง โดยเปดิรับสมัครเด็กชั้น 
ประถมศึกษา จํานวน 70 คน เพื่อมาทํา
กิจกรรมเป็นเวลา 13 วัน เปา้หมายหลัก 
ของกิจกรรมนี้คือการส่งเสริมภาวะผู้นาํ และ 
การทํางานเป็นทีม 

สุเมธ กรองกาํธร
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เนื้อหาในค่ายปรับเปลี่ยนไปทุกปีตาม
ความเหมาะสม อย่างในปี 2559 ศนูย์ฯ เลอืก
กิจกรรมทั้งหมด 10 หัวข้อ รวม 78 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยคณุธรรมจรยิธรรม, นนัทนาการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, หนูน้อยรักการอ่าน, 
หนนู้อยนกัพดูนกัแสดง, ศลิปะเพือ่สิง่แวดล้อม, 
ค่ายภาษาอังกฤษ Day Camp, วิถีชีวิต
เกษตรพอเพยีง, ระเบยีบวนิยัและค่านยิม 12 
ประการ, ทกัษะกฬีาแชร์บอล และทศันศกึษา

“กิจกรรมทัง้หมดเน้นเรือ่งภาวะผู้นาํ และ
การแสดงออก คือมองถึงการใช้ชีวิต และ 
การมีวินัยของเด็กเป็นหลัก” สุเมธกล่าวยํา้ 

นอกจากนี ้ชญาดา สขุสมมาถ เจ้าหน้าที่
กองการศึกษากลา่วเสริมว่า ศูนย์พัฒนาการ
ศึกษายังร่วมกับ กศน.ตําบลบ้านหม้อ จัด
อบรมเสริมอาชีพที่ประชาชนสนใจ เช่น การ
ทําขนม ทําอาหาร ถักกระเป๋า ผลิตแก้วนํ้า 
โดยจัดทําเป็นหลักสูตรระยะสั้น 5-10 วัน  
รับสมัครผู้เข้าร่วมครั้งหนึ่งไม่เกิน 20 คน

“กิจกรรมของ กศน.มาจากความต้องการ
ของชาวบ้านเป็นหลัก ส่วน อบต.มีหน้าที่
อดุหนนุเรือ่งสถานที ่และงบประมาณบางส่วน 
หาก กศน.มีเงินไม่เพียงพอ” ชญาดากล่าว

ขณะเดียวกันยังมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน อาทิ 
ศูนย์ไอซีที ศูนย์นาฏศิลป์ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 
และศนูย์กฬีาตาํบล โดยแต่ละศนูย์มกิีจกรรม
เกิดขึ้นตามอัธยาศัยและความสนใจของ
ประชาชนในพื้นที่ เช ่น ศูนย ์กีฬาตําบล 
นําเด็กชั้นประถมมาฝึกหัดฟุตบอลในช่วง 
วันหยุด  ส ่วนศูนย ์ไอซีที เปดิโอกาสให ้
ประชาชนทัว่ไปเข้าใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ และ
ฝึกการใช้โปรแกรมทีจ่าํเป็นต่อชวีติประจาํวนั 

นับเป ็นเรื่องดีๆ  ที่ท ้องถิ่นตั้ งใจทํา 
ให ้ประชาชนในความดูแล ต่อจากนี้ฉัน 
กําลังจะไปอีกหน่วยหนึ่งที่เปน็กําลังเสริม 
ในการเรียนรู้ของคนตาํบลบ้านหม้อ...

ชญาดา สุขสมมาถ
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กศน.บ้านหม้อ

พอดว่ีาตอนนัน้ พมิลธยา แก้วแดง หรอื
ครตู่าย ไม่อยู่ทีศ่นูย์ กศน.ตาํบลบ้านหม้อ ด้วย
มภีารกิจอยู่ที่ศูนย์ กศน.อําเภอเมือง หญิงมุก
จึงพาฉันไปที่นั่น เพราะอยู่ไม่ไกลเท่าไรนัก

ครูต่ายรอต้อนรับอยู ่ที่นั่น เธอพาฉัน
เข้าไปในห้องทํางาน ก่อนจะเริ่มเข้าเรื่องกัน 
เธอจัดแจงหานํา้เย็นๆ มาให้

“คนสมัยก่อนพลาดโอกาสในการเรียน
หนังสือ บางคนเรียนไม่จบชั้นประถมด้วยซํ้า 
ทางออกหนึ่งที่ผู้คนจะเพิ่มพูนปัญญาและได้
วุฒิการศึกษา คือการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่ง
ในพื้นที่บ้านหม้อถือว่าประสบความสําเร็จ
มาก เพราะผู้บริหารท้องถิ่นพยายามผลักดัน 
และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม” ครูต่ายเกริ่นนาํ

ครูต่ายเล่าต่ออีกว่า ศูนย์กศน.ตําบล
บ้านหม้อนั้น ยุคตั้งไข่มุ่งไปที่ผู้นําชุมชน ด้วย
หลายคนยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

“เมื่อก่อนผู้นําไม่มีทักษะในการพูด การ
บรหิารจดัการไม่ค่อยเก่ง จงึร่วมคดิกบันายกฯ 
ว ่าควรจะพัฒนากลุ ่มนี้ก ่อน อาศัยเป ็น 
กระบอกเสียงให้ด้วย การเรียนของเราก็
สะดวก เพราะส่งครูประจํายัง อบต.บ้านหม้อ
ตั้งแต่ปี 2543 ไม่จําเป็นต้องมาเรียนที่ 
ศูนย์ใหญ่ โดยนอกจากผู ้นําในพื้นที่แล ้ว  
นายกฯ ยังไปชักชวนผู้นําในตําบลอื่นเข้ามา
เรียนที่นี่ด ้วย เพราะหลายแห่งยังไม่เปดิ  
เราก็สอนจนจบ ม.6 หลายๆ คนก็ต่อยอดไป
ถึงระดับปริญญาตรี”

จากกลุ ่มผู ้นํา ก็เริ่มตอ่มาที่ชาวบ้าน 
อาศัยฐานข้อมูลจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหม้อว่าใครที่ยังไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ มีผู้นาํชุมชนที่ผ่านการเรียน กศน.
คอยให้ความช่วยเหลือ จนมีผู้สมัครเข้าเรียน
รุ่นหลังผู้นาํสูงถึง 120-130 คน ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

“ช่วงนัน้คนทีเ่รยีนไม่จบ ป.6 มเียอะมาก 
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ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่ละคนก็มี
เหตุผลต่างกัน เช่น สถานที่เรียนอยู ่ไกล 
ไม่สะดวก บางคนต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เด็ก 
กศน.มคีวามพร้อมน้อย เรากพ็ยายามชกัชวน
ให้เข้ามา จนทกุวนันีค้รตู่ายเกบ็ตกเกอืบหมด
แล ้ว เหลือตําบลข ้างเคียง เช ่น ตําบล
บ้านแหลม โพพระ บางตะบูน” 

เมือ่ได้รายชือ่นกัเรยีน ครตู่ายจะคดักรอง
ปัญหารายบุคคล เช่น ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
พ่อแม่หย่าร้าง บางคนมาจากต่างจงัหวดัเพือ่
หางานทํา จากนั้นครูต่ายจะหาวิธีการจัดการ
ทีเ่หมาะสม อย่างคนทีไ่ม่มเีวลามาเรยีน กอ็าจ
จะให้ส่งงานทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดียแทน 
มาพบครูเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น 
บางคนไม่สามารถมาเข้าค่าย ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมภาคบงัคบั เพราะต้องดแูลผู้ปกครอง
ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ครูต่ายก็ต้องหาวิธีแก้
ปัญหา เช่น จัดกิจกรรมอื่นทดแทน เป็นต้น

ปจัจุบันศูนย์ กศน.ตําบลบ้านหม้อ เปดิ
การเรียนการสอนทุกวันพุธและวันอาทิตย์ 
เทอมละ 20 ครั้ง มีหลักสูตรประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เรียนช่วงชั้นละ 2 ปี ส่วนวิธีคํานวณ
คะแนนแต่ละเทอม แบ่งเป็นคะแนนเก็บ 60 
คะแนน และข้อสอบปลายภาคซึง่เป็นข้อสอบ
กลางอีก 40 คะแนน

ครตู่ายว่าข้อดขีองตาํบลบ้านหม้อคอืเน้น
เรื่องการศึกษามาก่อน ส่วนถนนหนทางมา
เป็นที่สอง

อีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญของ กศน.ตําบล
บ้านหม้อ คอืการส่งเสรมิอาชพี โดยครตู่ายจะ
เข้าร่วมประชาคมกบักลุ่มต่างๆ ในชมุชน เพือ่
สอบถามความต้องการของประชาชนว่าอยาก
เรียนรู้อะไร เฉลี่ยปีหนึ่งจะเปิดอบรม 4 ครั้ง 
โดยในปี 2559 มีอบรมสานเสน้พลาสติก 
เลี้ยงไก่เกษตร ทําพรมเช็ดเท้า และกระเป๋า
ถักจากเชือกร่ม

นอกจากนี้ กศน.ตําบลยังจัดกิจกรรมที่
น่าสนใจอกีหลายอย่าง เช่น การออกกาํลงักาย
ด้วยยางยืด เรื่องโภชนาการที่เหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 
เรื่องการคัดแยกและแปรรูปขยะ เพื่อให้
ประชาชนมีภูมิความรู้และมีศักยภาพในการ
ดูแลตัวเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ครูต่ายเดินออกมาส่งฉันขึ้นรถ พร้อม
สําทับว่าถ้าอยากรู ้เรื่องอะไรเพิ่มเติมให้
โทรมาได้ ไม่ต้องเกรงใจ ฉันขอบคุณครูต่าย
อีกครั้ง...

พิมลธยา แก้วแดง
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หัตถกรรมใบตาลครูละม้ายมาศ

เมือ่ตอนทีฉ่นัไปถงึ ละม้ายมาศ อนิทกุร 
ครูสอนศิลปะประจําโรงเรียนวัดจันทราวาส 
(ศุขประสารราษฎร์) มารออยู่ก่อนแล้ว เธอ
กําลังนาํดอกไม้ ปลาตะเพียน กุ้ง พัด ตะกร้า 
ซึ่ งสานด ้วยใบตาลมาวางเรียงให ้ฉันด ู 
ทั้งหมดนี้คือผลงานเพียงเสี้ยวเดียวที่เธอ
รงัสรรค์ขึน้มา และนาํมาต่อยอดด้วยการสอน
นักเรียนที่โรงเรียน

จุด เริ่ มต ้น เ กิดจากความรักในงาน
ประดิษฐ์ โดยนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์
เป็นผลงานใหม่ๆ ซึง่หลายชิน้เคยเข้าประกวด
ได้รับรางวัลมากมาย กระทั่งในปี 2546  
ครูละม้ายมาศได้นําผลงานมาแสดงในงาน
เปดิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เพชรบรุ ีผลงานไปเข้าตา ดร.คณุหญงิกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในขณะนัน้ 
ถงึขัน้มกีารบอกกล่าวว่า ฝีมอือย่างนีส้ามารถ
พัฒนาเป็น OSOP หรือ 1 โรงเรียน 1 
ผลิตภัณฑ์ได้เลย ครูละม้ายมาศจึงได้นํา
หัตถกรรมใบตาลนี้เข้าไปสอนในห้องเรียน 
โดยเปิดเป็นวชิาเลอืกเสร ีรวมทัง้ยงัได้รบัเชญิ
ให้ไปสอนโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

ต่อมามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุไีด้มา
ชักชวนให้ครูละม้ายมาศทํางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างงาน
แก่คนในท้องถิน่ กรณกีารพฒันาและเผยแพร่
ผลติภณัฑ์จากใบตาลของจงัหวดัเพชรบรุ ีโดย
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ หน้าที่ของ
ครูละม้ายมาศคือการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ 
เช่น ดอกไม้อดักลบี ดอกไม้ตดักลบี สานกลบี
จากใบตาล 

พิมลธยา แก้วแดง

หัตถกรรมใบตาลครูละม้ายมาศ
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ผลงานใหม่ของครูละม้ายมาศไดร้ับ 
แรงบนัดาลใจจากการไปเทีย่วห้างสรรพสนิค้า 
แล้วเหน็ผลงานดอกไม้ประดษิฐ์จากยางพารา 
ซึ่งมีการทํากลีบโดยใช้เครื่องอัด จึงไปถาม 
คนทําว่า เครื่องอัดกลีบสามารถใช้วัสดุอื่น
นอกจากยางพาราได้หรอืไม่ ครลูะม้ายมาศจงึ
ได้ทดลองนาํใบตาลไปอดัเป็นกลบี ปรากฏว่า
ออกมาสวยงามเช่นกนั จงึนาํมาต่อยอดจรงิจงั 
โดยทางมหาวิทยาลัยได้ซื้อเครื่องอัดกลีบ 
ให้แก่โรงเรียนเครื่องหนึ่ง เพื่อให้ครูใช้สอน
เด็กในห้องเรียน และกระจายความรู้ไปยัง
ชุมชนต่างๆ

สาํหรบัเคลด็ลบัในการทาํนัน้ ครลูะม้ายมาศ
เล่าว่า ให้นํายอดใบตาลอ่อนมาตากให้แห้ง 
เป็นเวลา 2 วัน แต่ถ้าแดดไม่ค่อยดีแนะนาํให้

อบกํามะถันก่อน เพื่อป้องกันปัญหาราขึ้น  
จากนัน้สามารถนาํมาตดัมาสานได้ บางคนนาํ
ใบตาลไปใส่เครื่องอัดเพื่อตัดเป็นกลีบได้  
แต่ส่วนมากไม่นยิมเพราะเสยีเวลา เว้นแต่งาน
ที่ต้องการความละเอียดมากๆ 

ผลิตภัณฑ์จากใบตาลจะมีอายุประมาณ 
3-4 ปี สจีะเริม่ซดี ซึง่บางคนเลอืกทาสตีกแต่ง
ให้สวยงาม ถือเป็นการยืดอายุชิ้นงานให้
ยาวนานขึ้น

นอกจากการประดิษฐ์ในห้องเรียนแล้ว 
ครูละม ้ายมาศยังส ่ง เสริมให ้เด็กๆ  นํา
ภูมิปัญญานี้ไปต่อยอดเป็นรายได้เสริม อย่าง
เวลามงีานเทศกาล เช่น งานพระนครครี-ีเมอืง
เพชร งานแสดงสินคา้ชุมชนที่เมืองทองธานี 
กจ็ะนาํเรือ่งใบตาลนีไ้ปสาธติ รวมถงึจาํหน่าย 
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โดยผลิตภัณฑ์ที่ทําก็มีหลากหลาย ตั้งแต  ่
ของเล่นอย่างปลาตะเพยีนสาน กุ้งสาน ปสูาน 
ของทีร่ะลกึ เช่น กรอบไฟเบอร์ แจกนักล้วยไม้
ใส่ตู้กล่องกระจก ส่วนดอกไม้ก็มีหลายแบบ 
เช่น ดอกตะแบก ดอกทิวลิป ดอกคาร์เนชั่น 
และกลุ ่มของใช้ เช่น ตะกร้า พัด หมวก  
โคมไฟ ชะลอม

“สนิค้าทีข่ายดมีหีลายตวั เช่น ทเุรยีนสาน
ลูกเล็กๆ เรานาํเครื่องหอมมาใส่ด้านใน เพื่อ
ไปไว้ในตู้เสื้อผ้า รายได้ก็เป็นของเด็กๆ ซึ่ง 
บางคนพอจบก็นําไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ก็มี อย่างคนหนึ่งผลิตเป็นดอกไม้ 
ติดเสื้อส่งห้างสรรพสินค้า หรืออย่างพัด ซึ่ง
ก่อนหน้านั้นเราได้งบประมาณจากสํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และพัฒนา

คุณภาพเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 
30,000 บาท เพื่อจ้างวิทยากรมาสอน 
การวาดลายบนพัด พอทําเป็นก็ต ่อยอด 
เป็นอาชีพ” ครูละม้ายมาศว่า

ครูละม้ายมาศยังเป็นหนึ่งในวิทยากร 
ค ่ายเยาวชนภาคฤดูร ้อน ที่ศูนย ์พัฒนา 
การศึกษา ตําบลบ้านหม้อ จัดขึ้น ถือเป็น
กิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน

ฉันหยิบจับผลงานของครูด ้วยความ
ระมัดระวัง

“ใบตาลทนทานระดับหนึ่ง ไม่ต้องถึงกับ
กลัวขนาดนั้น”

ว ่าแล ้วครูละม้ายมาศก็สาธิตเอาผล
มะกรูดใส่เข้าไปในทุเรียนสานให้ฉันดู...

ละม้ายมาศ อินทุกร



44 | พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ

เศรษฐกิจชุมชน
Community’s economy
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มาเยอืนเมอืงเพชร ดเูศรษฐกิจเมอืงเพชร 
หนีไม ่พ ้นขนม เพราะที่นี่มีกลุ ่มทําขนม
มากมายหลายกลุ่ม ทาํส่งขายกนัไปไกลระดบั
จังหวัด บางตัวมีไปไกลถึงต่างประเทศ ไปดู
กันเลยดีกว่าว่ามีขนมอะไรที่หยิบจับมาฝาก
กันบ้าง...
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ขนมไทยเพชรพรขนมไทยเพชรพร
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เริ่มต้นที่ร้านขนมไทยเพชรพร ตอนที่ 
ฉันไปถึง ขนมอาลัวนับสิบถาดวางอยู่ที่โต๊ะ
ด้านหลัง มันเพิ่งผ่านการอบมาหนึ่งรอบ ช่าง
ขนมไทยกาํลงัแกะอาลวัทีต่ัง้เรยีงเป็นระเบยีบ
แต่ละเมด็ออก แล้ววางตะแคงในถาดเพือ่เอา
เข้าอบอีกรอบ ลักขณา ธรรมโชติ เจ้าของ
ร้านขนมไทยเพชรพร เชือ้เชญิให้ฉนัชมิอาลวั
ที่อบด้านเดียว เนื้อสัมผัสต่างจากอาลัวที่อบ
เสร็จสมบูรณ์ ด้วยเหนียวนุ่ม หวาน และหอม
อร่อยจนอดถามไม่ได้ว่า มีแบบอบด้านเดียว
ขายไหม

ลักขณาเป็นอดีตช่างเสริมสวย ในราวปี 
2537 เธอเปดิร้านเสริมสวยอยู่บริเวณวัด
มหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย 
ในช่วงนั้นมีคนชักชวนให้ขายผลิตภัณฑ์ครัว
ของบริษัท เบทเทอร์โฮม จํากัด ซึ่งหนึ่งใน
ภารกิจที่ต้องทาํ คือการนัดลูกค้าออกมาเป็น 
กลุ่ม จากนั้นสาธิตการทําขนมโดยใช้สินคา้
ของบริษัท ที่มีทั้งเคร่ืองตีแป้ง เครื่องตีไข่ ซึ่ง
ทางบริษัทมีสตูรขนมปุยฝ้ายมาให้ ปรากฏว่า
ทําแล้วคนที่มาเกิดติดใจรสชาติขนม

“หม้อเขาอบปุยฝ้ายแล้วบานง่าย พอ 
ขายหม้อบ่อยครั้งเข้า ก็เห็นว่าขายขนมได้
เหมือนกัน เลยให้ เพ็ญพร สาธิตโชคชัย  

ผู ้เป ็นน้องสาวไปเรียนทําขนมเพิ่มเติมที่
โรงเรียนยูเอฟเอ็ม ส่วนพี่ก็ขายหม้อต่อไป 
พร้อมกับขายขนมไปด้วย จนกระทั่งพี่ทํา 
ปุยฝ้ายมากขึ้นเพื่อส่งแม่ค้า จึงตัดสินใจเลิก
ขายหม้อ”

ลักขณาใช้หน้าร้านเสริมสวยของตนวาง
ขนมขาย มีทั้งปุยฝ้าย ขนมเค้ก แยมโรล 
ขนมปัง

“ช ่วงนั้นขายดีมาก โดยเฉพาะช ่วง
เทศกาล บางทไีม่ได้นอนไป 12 วนั จนกระทัง่
เริ่มเบื่อ เลยทาํน้อยลง ตอนนั้นลูกค้าถามว่า
ทาํไมไม่เอาขนมหม้อแกงมาขายบ้าง กเ็ลยไป
ที่ร้านแม่ปิ่นขอขนมมาขาย เพราะเขาเป็น 
เจ้าแรกและอร่อยมาก”

เมื่อเริ่มรับขนมขาย ก็เริ่มขยายไปซื้อ 
ร้านอืน่ๆ ส่วนลกัขณาทาํเพยีงขนมปยุฝ้ายใน
ช่วงเทศกาล แต่ขึ้นชื่อว่าของดีย่อมมีคน
ต้องการ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาติดต่อขอให้
เธอลองส่งขนมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงเพชร
ไปขาย ซึ่งช ่วงนั้นข ้าวเกรียบงากําลังดัง 
ลกัขณาจงึส่งให้เซเว่นในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ี
และประจวบคีรีขันธ ์ และมีสินค ้าอื่นอีก 
หลายตวัด้วยกนั กระทัง่ต้นทนุของเริม่ขึน้ แต่ 
สํานักงานใหญ่ไม่ให้ขึ้นราคา เธอจึงยกเลิก

ลักขณา ธรรมโชติ
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การส่งให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เวลานั้นเป็นช่วงเดียวกับที่ลักขณามี

ปัญหาเรื่องสายตา จึงเปลี่ยนร้านเสริมสวย
เป็นร้านขายขนมเตม็ตวั ระหว่างนัน้พยายาม
พฒันาข้าวเกรยีบงาให้ดขีึน้ โดยเริม่รวมกลุ่ม
เพื่อส่งสินค้าไปคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 30 คน ลงหุ้น  
หุ้นละ 100 บาท ลงได้ไม่จาํกัด โดยสมาชิก
มาจากตําบลคลองกระแชง และตําบลไร่ส้ม 
รวมถึงเพื่อนๆ ที่รู้จักย่านวัดมหาธาตุ

“จุดเด่นของข้าวเกรียบงาเมืองเพชร คือ
พีม่ตีราสญัลกัษณ์ อย. ได้มาตัง้แต่ช่วงทีท่าํส่ง
เซเว่น สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ เขาทาํข้าวเกรียบ
งาเหมือนกัน แต่เขาไม่มี อย. เราเลยมา 
รวมกัน และจากเดิมที่ทําส่งให้ที่อื่น ก็มาทํา
ส่งให้ที่นี่แห่งเดียว เขาผลิต พี่ขาย ทาํตลาด 

อาศัยว่าพี่รับขนมจากหลายร้าน เกิดเป็น 
เครอืข่าย พีซ่ือ้ของเขา เขาซือ้ของพี ่แต่สนิค้า
ต้องดีด้วยนะ อย่างพี่วันนี้ไม่ได้รับแม่ปิ่น แต่
ก็ยังส่งสินค้าไปขายที่เขาได้ นอกจากของ
เพชรบุรี พี่ยังมีเผือกทอด กล้วยอบเนย จาก
จังหวัดสุโขทัย ที่เป็นคู่ค้ากันอยู่ด้วย”

ในปี 2550 สัญญาเช่าร้านเก่า (ที่เคย
เป็นร้านเสริมสวย) หมดลง ลักขณาจึงได้ย้าย
มาที่บ้านโคกมะกรูด หมู่ที่ 5 ตาํบลบ้านหม้อ 
โดยสินค้าหลักของร้านขนมไทยเพชรพร 
มีตั้งแต่ข้าวเกรียบงา วุ ้นกรอบนํ้าตาลสด  
วุ้นกรอบผลไม้ อาลัวนํา้ตาลสด อาลัวชาววัง 
ข้าวตไูรซ์เบอร์รี ่จาํหน่ายราคาขายปลกีกล่อง
ละ 45 บาท ส่วนราคาขายส่งอยู่ที่ 35 บาท

จดุเด่นของขนมไทยทีน่ีค่อืการใช้วตัถดุบิ
ในชุมชน ในสัปดาห์หนึ่งจะมีเกษตรกรมาส่ง
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นํ้าตาลสดให้ที่ร ้านเฉลี่ย 40 แกลลอน 
แกลลอนละ 20 ลติร โดยสตูรขนมแต่ละอย่าง 
เกิดจากการทดลองทําไปเรื่อยๆ จนรสชาติ
เข้าที่ ที่สาํคัญเธอไม่หวงสูตร บางครั้งเวลามี
คนมาเยี่ยมชม ก็แจกสูตรให้เลยก็มี

“พีพ่ยายามคดิสนิค้าใหม่อยู่เสมอ เพราะ
ส่งสนิค้าเข้าประกวด OTOP ทกุครัง้ ครัง้แรก
ส่งข้าวเกรียบงาประกวด ได้มา 4 ดาว พอปี
ถัดมาส่งอีกครั้ง แต่ได้ 3 ดาว ถามว่าทาํไม
ดาวถึงลด เขาบอกว่าสินค้าซํ้าๆ ดาวจะตก 
หลังจากนั้นพี่พยายามทําสินค ้าแปลกๆ  
ไม่เหมือนใคร อย่างวุ้นกรอบนํ้าตาลสด ได้  
5 ดาว เพราะพีไ่ม่ได้ทาํเป็นสีๆ  แบบคนอืน่ทาํ
กัน แต่พี่ใช้นํ้าตาลสดของบ้านหม้อทํา ใช้ 
ตูพ้ลังแสงอาทิตย์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ให้มา ลองทาํดู ปรากฏว่ากินได้ขายได้”

สินค้าที่ฉันปลื้มอย่างอาลัว ลักขณาว่า
ช่วงแรกไม่อยากทํา เพราะเคยรับของกลุ่ม 
ที่รู้จักไปส่งในนามเพชรพร จนวันหนึ่งกลุ่ม 
ไม่ส่ง แล้วลูกค้าต่อว่า จึงไปหาที่อื่นมาขาย 
แต่คุณภาพไม่ผ่าน ทําให้ลักขณาตัดสินใจ 
ทาํเอง แรกเริ่มยังไม่ดี 

“ทาํให้ดต้ีองตัง้คาํถาม ทาํไมมนัแขง็ เป็น
เพราะกะทนิ้อยไปหรือไม่ อาลัวนี้ยาก ถึงจะ
สูตรเดียวกัน แต่เชื่อได้เลยว่าทําออกมา 
ไม่เหมือนกัน เพราะเทคนิคอยู ่ที่การกวน  
การตั้งไฟ ผิดเป็นครูนั่นแหละ”

ฉันเดินมาหลังร้าน ช่างขนมร้านเพชรพร
ยังสาละวนกับการกลับข้างอาลัว ฉันทําตัว
เป็นแมลงหวี่แมลงวัน ตอมตรงนั้นนิดตรงนี้
นิด ถ่ายรูปไปก็หยิบอาลัวเขา้ปากไปตามคํา
เชื้อเชิญ ยอมรับว่าอาลัวของที่นี่อร่อยที่สุด
เท่าที่เคยกินมาเลย...
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กล้วยกวนบ้านไร่

จากบา้นขนมเพชรพร ฉันเดินทางมาที่
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 เพื่อมาดูกล้วยกวน ซึ่งเป็น
สินค้าเด่นของที่นี่

ตําบลบ้านหม้อมีกล้วยอยู ่มาก และ 
ชาวบ้านหมู่ที่ 1 หลายคนเคยเป็นลูกจ้างใน
โรงงานกล้วยของเอกชน เมื่อมีทั้งทุนวัตถุดิบ 
และทุนความรู้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะต่อยอด
เป็นอาชพีเสรมิ ชาวบ้านจงึรวมตวักนัยืน่เรือ่ง
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อเพื่อ 
ของบก่อตั้งโรงกวนขนมพื้นเมืองขึ้น เมื่อปี 
2542

ในช่วงเวลานั้นตําบลบ้านหม้อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากโครงการมิยาซาว่า
ของรัฐบาลพอดี แต่หลังจากทําต่อเนื่อง
มากว่า 12 ปี โรงกล้วยกวนก็ประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจต้องหยุดพักไป

ฉันได้รับการแนะนําให้รู้จักกับ สมชาติ 
จักรกรด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เขาว่าที่กลับมา

ได้นั้น เพราะในปี 2554 หมู ่บ ้านได้รับ 
งบประมาณมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน หรือโครงการ SML 
มา 400,000 บาท ทางหมู ่บ ้านจึงทํา
ประชาคม โดยมีข้อเสนอให้ฟื้นโรงกล้วยกวน
ขึ้นอีกครั้ ง ปรากฏว ่าชาวบ ้านเห็นด ้วย  
ผูใ้หญ่บ้านจึงแบ่งงบประมาณ 200,000 
บาท มาปรับปรุงสถานที่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับ
การอนุเคราะห์จาก วันเพ็ญ พราหมณี  
ผู ้อาวุโสในพื้นที่ ซื้อเครื่องไม ้เครื่องมือ  
ซือ้แก๊ส และอปุกรณ์ต่างๆ จนโรงกวนกลบัมา
ทาํงานตามปกต ินอกจากนีย้งักนังบประมาณ
อีก 60,000 บาท เป็นทุนสํารองในการซื้อ
กล้วยนํ้าว้าสุก นํา้ตาลทราย

“ปัจจุบันมีคนทํางานอยู่ 7-8 คน จ่าย
ค ่าแรงให ้ตามความเหมาะสม ที่สําคัญ 
โรงกวนรับซื้อวัตถุดิบในพื้นที่ กล้วยหวีหนึ่ง 
รับซื้อ 8-14 บาทแล้วแต่ขนาดและฤดูกาล 

กล้วยกวนบ้านไร่
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ส่วนมะพร้าว รับซื้อลูกละ 24-29 บาท ซึ่ง
ถอืเป็นการกระจายรายได้ แต่เรากไ็ม่จาํกดัว่า
ต้องมาจากหมู่ที่ 1 เท่านั้น หมู่อื่นๆ เราก ็
รับซื้อเหมือนกัน เพียงแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี 
ของแพง นํา้ตาลขึน้ มะพร้าวแพง แค่ประคอง
ตัวให้อยู่ได้”

ในแต่ละเดอืนโรงกวนจะผลติสนิค้าให้ได้
เฉลี่ยเดือนละ 2,000 กิโลกรัม โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 68 บาท ขายปลีก
กิโลกรัมละ 80 บาท 

“เราขายส่งให้ร้านค้าไปบรรจุหีบห่อของ
ตัวเอง แล้วก็มีพวกชาวบ้านมาซื้อไปฝากลูก
ฝากหลาน”

ส ่วนวิธี การผลิตกล ้วยกวนของที่ นี่  
ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ
คือ กล้วย มะพร้าว นํา้ตาลทราย และแบะแซ 

“กล้วยต้องเป็นกลว้ยสุกเท่านั้น เมื่อได้

กล้วยมาให้นาํไปบดให้ละเอยีด แล้วนาํกล้วย
ไปกวน โดยใช้เครื่องกวนคนเนื้อให้ละเอียด 
ระหว่างนั้น ก็ทํากะทิ โดยเอาเนื้อมะพร้าวไป
ขูดให้เป็นขุย แล้วใส่เครื่องคั้นกะทิ พอกวน
กล้วยจนเข้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
ก็นํากะทิมาใส่ จากนั้นกวนต่อเรื่อยๆ จน 
นํา้กะทเิริม่งวด ถงึใส่นํา้ตาลทราย และแบะแซ 
ซึง่ทาํให้กล้วยเหนยีวขึน้ กวนไปเรือ่ย ใช้เวลา
ประมาณ 90 นาที จากนั้นนํากล้วยเทลง 
ในแบบพิมพ์สี่เหลี่ยม เทลงจนเสมอพิมพ์  
ผึ่งข้ามคืน ค่อยนําไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้ว 
ห่อกระดาษแก้ว”

กระทะหนึ่งสามารถผลิตกล้วยกวนได้
ประมาณ 15 แผ่น แผ่นละ 30 กิโลกรัม ส่วน
การหั่นนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความชํานาญ
ของคนหั่น เพราะโรงกวนไม่ได้นับผลผลิต 
เป็นเม็ด แต่นับเป็นกิโลกรัม

สมชาติ จักรกรดสมชาติ จักรกรด
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“เราค้าขายกับคูค่้าเดิมๆ ไม่ได้หาตลาด
เพิ่ม อยู่กันแบบพออยู่พอกิน แต่ที่ผ่านมา 
มีร ้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่เข ้ามาติดต ่อ
เหมือนกัน ให้เราผลิตส่งเดือนละ 2,000 
กิโลกรมั ถ้าอย่างนัน้เราต้องเพิม่กาํลงัผลติอกี
เท่าตวั ซึง่เรามองว่าเรามศีกัยภาพทีท่าํได้ แต่
ไม่กล้ารับ เพราะกลัวหาวัตถุดิบไม่ได้ อย่าง
กล้วยหรือมะพร้าวไม่ได้มีตลอดทั้งปี ราคา
แต่ละช่วงยังต่างกัน ถ้าเรารับออเดอร์และ
ไม่มขีองส่งกแ็ย่ อยู่อย่างนีแ้ค่ให้คนงานมงีาน
มีรายได้”

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง คือ
ขนมหม้อแกง แต่จะทาํตามที่ลูกค้าสั่งเท่านั้น 
เนื่องจากต้องยอมรับว่าในจังหวัดเพชรบุรี มี
กลุ่มที่ทําขนมหม้อแกงเป็นจํานวนมาก และ
แต่ละเจ้าก็มีร้านค้าผูกขาดอยู่แล้ว จึงยากที่
โรงกวนแห่งนี้จะแทรกเข้าไปได้ แต่ถ ้าม ี
ผู้ต้องการ กลุ่มก็ทําให้ในราคาถาดละ 28 
บาท แต่ถ้าเป็นถาดเล็กขายอยู่ที่ 14 บาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักจะสั่งไปช่วยงานบุญต่างๆ เช่น 
งานบวช งานแต่งในชุมชน

นอกจากนี้ ของที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิต ทางโรงกวนไม่ได้ทิ้ง แต่นําไปจําหน่าย
ต่อ เช่น เปลือกกล้วยขายให้ผู้เลี้ยงวัว กะลา
มะพร้าวจะมรีถมารบัซือ้ไปใส่เตาเผา กิโลกรมั
ละ 4 บาท ส่วนนํา้มะพร้าวทีท่ิง้ ขายแกลลอน
ละ 20 บาท เพื่อผลิตเป็นนํ้าส้มสายชู  

“แม้โรงกวนจะไม่ได้สร้างรายได้เป็น 
กอบเป็นกํา แต่เราก็มั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ อย่างโรงกวนเอกชนหลายๆ แห่ง 
เวลากล้วยแพงเขาจะไม่สัง่กล้วย แต่ถ้ากล้วย
ถูกเขาจะเหมาเลย แล้วเขาก็สั่งคนงานให้บด
กล้วย บดเสร็จก็นําไปใส่ถังใส่โอ่ง ถึงเวลา
ค่อยกวน ซึง่เวลาทีเ่กบ็กล้วยไว้นานเป็นเดอืน 
เนื้อจะรุ่ย แต่ถ้าเป็นของที่นี่ปอกเสร็จกวน
สดๆ รสชาตไิม่เปลีย่น ไม่มสี่วนผสมของแป้ง 
ผมรบัประกนัได้ และนีเ่ป็นสาเหตทุีเ่ราขายได้
ตลอด แม้จะไม่ได้ทาํยี่ห้อก็ตาม” ผู้ใหญ่บ้าน
สมชาติกล่าวทิ้งท้าย

ฉันลองหยิบกล้วยกวนของบ้านไร่มาชิม 
รสสมัผสัช่างเหนยีวนุ่ม เจอืด้วยกลิน่หอมของ
กล้วย กะทิ ในความหวานที่พอดิบพอดีเลย...
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ขนมหวานแม่ฟ้ามุ่ย

ฉันยังไม่ได้ไปไหนไกล เพราะที่บ้านไร่  
หมู่ที่ 1 นี้ ยังมีแหล่งผลิตขนมรสชาติดี เป็น
ขนมตระกูลทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน  
เช่นเดยีวกนั ขนมของทีน่ีส่่งออกขายตามร้าน
ต่างๆ ในหลากหลายตราผลิตภัณฑ์

ฟา้มุ่ย เจริญสิน ออกมาต้อนรับหน้า 
โรงครวัซึง่มปีระตมูุ้งลวดปิดมดิชดิ ก่อนนาํฉนั
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ไปนั่งที่โต๊ะเพื่อพูดคุยกัน ป้าฟ้ามุ ่ยเล่าว่า  
แต่เดมิเคยทาํไร่ เลีย้งหมเูลีย้งไก่ แต่บ่อยครัง้
ที่ราคาหมูราคาไก่ตกตํ่า ขาดทุนบ่อยครั้ง  
ซํ้ายังมีปัญหานํา้ท่วม บางปีแทบไม่รอด 

“เผอิญป้าไปทําบุญที่วัด เห็นคนเอา 
ทองหยอด ฝอยทองมาถวายพระ ป้าอยากทาํ
เป็นบ้าง เผื่อเป็นรายได้ประจาํวัน เลยเริ่มไป
ศกึษา ดทีีว่่าน้องสาวสามมีฟีาร์มไก่ ทกุวนัจะ
มีไข่พิการ เช่น ไข่บุบ ไข่นิ่ม นาํไปขายไม่ได้ 
เขาก็ขายให้ในราคาถูก”

ป้าฟ้ามุ่ยอาศัยหลักครูพักลักจํายามไป
เป็นลูกมือ กระทั่งทําเป็น โดยช่วงแรกทํา 
แจกจ่ายเพื่อนบ้าน พอรสชาติอยู ่มือแล้ว  

จึงนาํไปขายที่ตลาด
“ป้าทําไปขายไป อาศัยขายเอง พอเริ่ม

ขายดี แต่ว่าทําอยู่คนเดียวก็ไม่ไหว เพราะลูก
ยังเล็กอยู ่ เลยไปติดต่อที่ร ้านแม่บุญสม  
เอาของไปให้เขาลองชิม ปรากฏว่าโอเค สั่ง 
ทองหยอดอาทิตย์ละ 2,000 ลูก ต่อมาสั่ง
เพิม่เป็นวนัละ 1,000 ลกู แล้วเริม่กระจายไป
ยังร้านอื่นๆ เพราะเวลาที่ไปส่งขนม แฟนจะ
เดินผ่านหน้าร้านต่างๆ ร้านแม่ปิ่นเห็นก็ถาม
วา่อยูท่ี่ไหน ก็บอกไป เขาก็ตามมาดูที่บ้าน 
เริ่มสั่งป้าเป็นร้านที่สอง ซึ่งว่าไปก็แปลก 
เพราะร้านแม่ปิ่นกับแม่บุญสมเขาเป็นพี่น้อง
กัน เขาไม่บอกกัน” แม่ฟ้ามุ่ยเล่า
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อย่างไรก็ดี แม้สินค้าจะขายดี แต่ก็ใช่ว่า
ทุกอย่างจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เพราะ 
ช่วงทีไ่ข้หวดันกระบาด เมือ่ปี 2547 กท็าํเอา
ธุรกิจของแม ่ฟ ้ามุ ่ยซวนเซไปเหมือนกัน 
เนื่องจากวัตถุดิบเป็นไข่ จนต้องหยุดพัก
กิจการไปหนึ่งปีเต็ม หันไปเปดิร้านอาหาร 
ตามสั่งแทน จนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
จึงหันกลับมาทาํขนมอีกรอบ

ทกุวนัป้าฟ้ามุ่ยจะใช้ไข่ไก่ประมาณ 900 
ฟอง แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะใช้มากถึง 
1,500 ฟอง เป็นไข่ใหม่ทัง้หมด ด้วยหากเป็น
ไข่เก่า ขนมจะออกมาไม่สวย ซึ่งมีฟาร์มใน
ชุมชนคัดไข่เบอร์ 2 ขึ้นไปมาส่ง แล้วมาคัด
เอาแต่ไข่แดง ส่วนนํา้ตาลทีใ่ช้เป็นนํา้ตาลขาว
บริสุทธิ์ เคี่ยวจนเหนียว ก่อนโรยฝอยทอง 
ลงไป และเมือ่ม้วนเป็นลกูแล้ว จะตกันํา้เชือ่ม
เดอืดๆ ราดอกีครัง้ ทาํให้ขนมไม่บดูอยู่ได้เป็น
สัปดาห์

ทุกวันนี้ป้าฟ้ามุ่ยส่งขนมขายในเพชรบุรี 
นครปฐม กรุงเทพมหานคร สินค้าหลักคือ 
ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน โดยฝอยทอง 
ขายแพละ 10 บาท วนัหนึง่ทาํไม่ตํา่กว่า 100 
แพ ส่วนทองหยอดและเม็ดขนุน ขายเม็ดละ  

1 บาท วันหนึ่งส่งประมาณ 2,000-3,000 
เม็ด แต่ถ้าเป็นช่วงสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ 
อาจจะต้องผลิตทองหยอดถึง 10,000 เม็ด 
และฝอยทองประมาณ 500 แพ

ในช่วงเย็นป้าฟ้ามุ่ยยังเอาขนมไปขายที่
ตลาดนัดสี่แยกบ้านราษฎร์ ตลาดนัดสหกรณ์
ลูกแก้วสหกรณ์ และตลาดนัดหาดทราย  
ขายเท่ากับราคาส่ง แถมที่แผงยังต่อยอด 
ด้วยการนําผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง ลูกตาล 
พุทรา มาเชื่อม แช่อิ่ม และลอยแก้ว ขาย
กิโลกรมัละ 100-160 บาทขึน้อยู่กบัประเภท
ของผลไม้และฤดูกาล

ไม่เพียงแค่นั้น ของที่เหลือจากการผลิต 
ป้าฟ้ามุ่ยไม่ได้ทิ้ง แต่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ 
เช ่น ขายไข ่ขาวให้ร ้านทําขนมหม้อแกง 
กิโลกรมัละ 20 บาท เปลอืกนาํไปแปรรปูเป็น
ปุ๋ยใส่ต้นไม้ ถอืเป็นการสร้างรายได้อย่างครบ
วงจรของครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้

ฉนัขออนญุาตตามป้าฟ้ามุ่ยเข้าไปในครวั
เพื่อเก็บภาพ มุ้งลวดที่เห็นดูจะกันผึ้งไม่ได้
เท่าไร แต่ทกุคนดชูนิกบัมนัแล้ว ยกเว้นแต่ฉนั
ที่กลัวมันต่อย ป้าฟ้ามุ่ยหยิบขนมให้ฉันลอง
ชิม ฉันไม่ขัดศรัทธาหรอกนะ...

ฟ้ามุ่ย เจริญสิน
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ข้าวตังสุคันธาข้าวตังสุคันธา
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เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้วที่ชื่อของข้าวตัง 
สุคันธาเป็นสินค้ายอดนิยมระดับจังหวัดของ
เมืองเพชรบุรี ฉันเลยต้องขอมาเยี่ยมเยือน 
สักหน่อย โดยร้านข้าวตังสุคันธาตั้งอยู่ที่บ้าน
โคกมะกรูด หมู่ที่ 5 ตัวร้านตกแต่งทันสมัย  
มีช็อปแสดงผลิตภัณฑ์ คะเนคร่าวๆ มากกว่า 
30 ชนดิ มทีัง้ทีอ่ยู่ภายใต้แบรนด์สคุนัธา และ
แบรนด์อื่นๆ ด้านข้างช็อปเป็นร้านกาแฟให้ 
ผู้มาเลือกซื้อขนมได้สั่งอะไรเย็นๆ ดื่มกัน

ตอนที่ ไปถึง  เจ ้าของแบรนด ์อย ่าง
อาจารยส์ุคันธา ตั้งพาณิชย์ เปดิกระจกรถ
ทกัทายเรา เธอกาํลงัจะออกไปธรุะข้างนอก ดี
ที่มี จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ หรือ พี่ตุ้ม ลูกสาว
ของอาจารย์สุคันธาออกมาต้อนรับ

พี่ตุ้มเล่าถึงจุดเริ่มต้นของข้าวตังสุคันธา
ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2536 เวลานั้นแม่ของ 
พี่ตุ้มกําลังจะเกษียณอายุราชการ จึงมองหา
ช ่องทางใหม ่ๆ  เพื่อ เป ็นรายได ้จุนเจือ
ครอบครัว ด้วยความที่มีความรู ้เรื่องขนม
กล้วยฉาบ มันฉาบ และขนมไทยต่างๆ และ
เคยทาํขายบ้างประปราย จงึคดิทีจ่ะเปลีย่นมา
ทําเป็นอาชีพอย่างจริงจัง โดยเลือกข้าวตัง 

เป็นสินค้าหลัก เพราะเห็นว่าเป็นสินค้าที่
แปลกใหม่ ด้วยเมืองเพชรเป็นเมืองขนม  
จึงกลัวว่าจะซํา้กับเจ้าอื่นๆ ที่ครองตลาดอยู่

ส่วนการจําหน่ายก็ยังคงใช้วิธีฝากขาย
ร้านต่างๆ เช่นเคย รวมทั้งฝากไปยังคนรู้จัก
ให้ช่วยกันแนะนาํด้วย

“ช่วงนั้นคุณแม่เลิกทําขนมตัวอื่นหมด  
หันมาทาํข้าวตังอย่างเดียว ทาํภายใต้แบรนด์
สุคันธาเลย มีติดสติ๊กเกอร์ชื่อตัวเอง มีเบอร์
โทรศัพท ์ เพราะด้วยความที่เป็นครู เวลาทํา
อะไรก็อยากให้มันถูกต้อง ถ้ามีปัญหา ลูกค้า
สามารถโทรกลับมาหาได้ หรือถ้าขายดี  
ก็สามารถต่อยอดได้เช่นกัน และทาํไปปีเดียว 
แม่ก็ไปจดทะเบียนสถานที่ผลิตอาหาร และ 
ขอตรา อย.ด้วย” 

ผลิตภัณฑ ์ช ่วงแรกมี เฉพาะข ้าวตั ง
หมหูยองแผ่นใหญ่เท่านัน้ จดุเด่นอยู่ทีว่ตัถดุบิ 
ข้าวทีใ่ช้เป็นข้าวหอมมะล ิเพราะนุ่มและหอม
กว่าข ้าวชนิดอื่น แล้วยังใช ้นํ้าตาลโตนด 
ในชุมชนปรุงรส ทําให้ข้าวตังรสชาติหวาน
กลมกล่อมกําลังดี
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หลังจากข้าวตังสุคันธาติดตลาด จึงค่อย
มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเอาใจผู ้บริโภคที ่
ไม่รับประทานหมูหรือเนื้อสัตว์ เช่น ข้าวตัง
หน้ามะม่วงหิมพานต์ ข้าวตังหน้างา ข้าวตัง
หน้าธัญพืช ข้าวตังหน้าต้มยํากุ ้ง ข้าวตัง 
ไก่หยอง ซึ่งเวลานี้ผลิตภัณฑ์หลายตัวได้รับ
ตราสัญลักษณ ์ฮาลาลรับรองจากคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

“ทุกวันนี้ เราแยกโรงผลิตเป็น 2 จุด  
จุดแรกสําหรับผลิตหมูหยอง และอีกแห่ง
สาํหรบัทาํผลติภณัฑ์ฮาลาล ซึง่โรงฮาลาลนีจ้ะ
มผีู้รบัรองเข้ามาตรวจเพือ่ให้แน่ใจว่าเราไม่ได้
ผลิตผิดหลักศาสนาอิสลาม” 

นอกจากความอร่อยของสินค้าแล้ว สิ่งที่
ทาํให้ข้าวตงัสคุนัธาโดดเด่นคอืบรรจภุณัฑ์ทีม่ี
การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาช่วย เพือ่ให้
สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ต้องใช้
สารกนับดู ทาํให้สามารถส่งสนิค้าไปจาํหน่าย
ในห้างสรรพสนิค้าและส่งออกต่างประเทศได้

“จากข้าวตังแผ่นใหญ่ๆ เราแผ่นเล็กลง 
และทาํบรรจภุณัฑ์ใส่ ส่วนแบบดัง้เดมิ เราวาง
จําหน่ายในเพชรบุรี”

เมื่อช่วงหลังคนห่วงสุขภาพมากขึ้น จึง 
มีการวางจุดยืนให้ขา้วตังสุคันธาเป็นขนมที่ดี
ต ่อสุขภาพ ผ่านการวางมาตรฐานตั้งแต่
กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดจําหน่าย 

“ต้องยอมรับว่าขนมไทยเป็นสินค้าที ่
คนรู ้สึกว ่าทําแล ้วไปได ้ไม ่ถึงไหน ใช ้แค ่
กระบวนการภูมิปัญญา แต่เราเปลี่ยนวิธีคิด 
ทําให้เป็นสากลยิ่งขึ้น ขอตรา GMP (Good 
Manufacturing Practice) เพื่อยืนยันว่า
เรามีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร ต่อมาเราขอ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) 
ซึ่ งพูดถึ งตั วผลิตภัณฑ ์ว ่าหากผู ้บริ โภค 
รบัประทานเข้าไปแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร
บ้าง สนิค้าเราเป็นของทอด ผู้บรโิภคกจ็ะกงัวล
เรื่องนํ้ามันทอดซํ้า ฉะนั้นเราสุ่มตรวจนํ้ามัน
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ทุกๆ 10 กิโลกรัมของการทอด ซึ่งเราทาํมา 
4 ปีแล้ว ยงัไม่เคยมปัีญหา แถมนํา้มนัทีต่รวจ
ก็ยังมีค่า PV (Peroxide value - ปริมาณ
ออกไซด์ทีม่อียู่ในนํา้มนัและไขมนั) ตํา่กว่าค่า
มาตรฐานด้วย ซึ่งสะท้อนว่าคุณสมบัตินํา้มัน
ที่ใช้นั้นดี และนํ้ามันที่เหลือก็ขายเพื่อไปทํา 
ไบโอดีเซลเท่านั้น”

หลังจากข้าวตังสุคันธาประสบความ
สําเร็จ ครอบครัวตั้งพาณิชย์ก็มีความคิดที่
อยากทําให้สินค้ามีความเชื่อมโยงกับชุมชน
มากขึ้น ในปี 2552 จึงเริ่มทําหน้าร้านของ 
ตัวเอง ตรงที่ฉันนั่งคุยกับพี่ตุ้มนี่แหละ ซึ่งมี
ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแวะเวียน 
เขา้มา โดยสินค้าที่จําหน่ายไม่ได้มีเฉพาะ 
ข้าวตังในราคาพิเศษเท่านั้น แต่ยังมีสินค้า
อื่นๆ ที่ร้านพัฒนาขึ้น เช่น ข้าวกล้องงอก 
ปรุงรส ขนมหม้อแกง และขนมไทยอื่นๆ โดย
เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและความ
สะอาด รวมทั้งยังรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนมา

จําหน่ายด้วย อาทิ ขนมของฝากต่างๆ ข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ และผักปลอดสารพิษ

ส่วนใครทีไ่ม่ได้มโีอกาสมาเพชรบรุ ีกไ็ม่ต้อง
เสียดายไป เพราะมีจําหน่ายที่เดอะมอลล์ 
เซ็นทรัล โกลเด้นเพลส เลมอนฟาร์ม ส่วนที่
ส่งไปจําหน่ายในต่างประเทศก็มีอยู ่หลาย
ประเทศ แต่ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า 
เป็นหลัก

“หากพดูถงึความเปลีย่นแปลงของข้าวตงั 
สุคันธาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้ ก็คงเป็นเรื่องระบบ
การจดัการทีท่นัสมยัขึน้ แต่สิง่หนึง่ทีไ่ม่เปลีย่น 
คอืหลกั 5 ส. ของคณุแม่ทีน่าํมาใช้ตัง้แต่เริม่” 

ฉันช่วยพี่ตุ ้มจัดโต๊ะเพื่อนําข ้าวตังมา 
ถ่ายรปู นัน่ทาํให้ฉนัเพิง่เหน็บรรจภุณัฑ์ใกล้ๆ 
ดูสวยงามสบายตา วางที่ไหนก็ดูเป็นที่จดจํา 
ยิ่งเมื่อรวมกับเรื่องรสชาติและคุณภาพ
มาตรฐานแล้ว จึงไม่แปลกใจที่ใครต่อใคร 
จึงเข้ามาหาซื้อขนมที่นี่ตดิไม้ติดมือไป...

จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์
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เกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable agriculture
เกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable agriculture
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อย่างทีน่ายกฯ ได้บอกกบัฉนัว่าในช่วงหลงั
มานี้ ตําบลบ้านหม้อมีความเปลี่ยนแปลง
อยูม่าก จากชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท กลายเป็น
ชมุชนเมอืง วถิชีวีติของคนเริม่ปรบัเปลีย่น นัน่
ทําให้สังคมเปลี่ยน นายกฯ บ่นอุบว่าเสียดาย
วิถีชีวิตเดิมๆ ดงละมุดที่ เคยมีแนน่ขนัด 
เช่นเดียวกับดงตาล และนาข้าว กลับกลาย
เป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือน รีสอรท์ กลิ่นอาย
บ้านหม้อเริม่จางไป แต่กระนั้นกย็ังพอมพีืน้ที่
สีเขียวหลงเหลืออยู่ ผสมผสานให้บ้านหม้อ
ในวันนี้มีความกลมกล่อมอยู่ในที...
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กลุ่มเกษตรทําสวนบ้านหม้อ

ฉันเดินทางมาที่บ้านไร่พะเนียด หมู่ที่ 2 
เพื่อมาที่บ้านของ สอย ปานแก้ว เกษตรกร
ผู้เลีย้งโค ทนัททีีเ่ลีย้วรถเข้ามา ฉนัเหน็เขายนื
โบกมือต้อนรับ เมื่อลงจากรถ เขาเชื้อเชิญให้
ฉันนั่งที่โต๊ะรับแขกหน้าบ้าน พร้อมกับจัดหา
นํ้าดื่มเย็นๆ มาต้อนรับ แดดกําลังออกดี 
แต่เมฆแลดูจับก้อนหนา ฉันว่าฝนน่าจะตก

สอยย้อนความให้ฉนัฟังว่า เมือ่ 30 ปีก่อน 
ตําบลบ้านหม้อมีที่นามากถึง 3,000 ไร่ 
แต่เดี๋ยวนี้ เหลือแค่ 1 ใน 6 ก็เก่งแล้ว

จุดเริ่มต้นการรวมกลุ ่มของสอยและ
เพื่อนเกษตรกรเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2530 
หลังจากชาวบ ้านประสบป ัญหาต ้นทุน
การทํานาสูง เนื่องจากทุกคนใช้ปุ๋ยเคมี จึง
คิดรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
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แรกเริ่มมีสมาชิกเข้าร่วม 181 คน โดยมี
การระดมหุ้น หุ้นละ 50 บาท จํากัดคนหนึ่ง
ถือได้ไม่เกิน 30 หุ้น ณ เวลานั้น ได้เงินตั้งต้น
มาประมาณ 20,000 บาท กลุ ่มนําเงิน
จํานวนนี้ ไปซื้อปุ ๋ยอินทรีย ์สําเร็จรูปจาก
ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ ์
การเกษตร เพื่อจําหน่ายต่อให้สมาชิก บวก
กําไรกระสอบละ 20 บาท แล้วบริหารเงิน
กองกลางสําหรับการจัดซื้อครั้งต่อไป 

“สมาชกิเชือ่ไปใช้ก่อน ทาํนาเสรจ็ค่อยมา
จ่าย หรือที่เรากําหนดคือ 4 เดือน” สอยว่า

ทว่าด้วยความทีน่าผ่านสารเคมมีาตลอด 
เมือ่ปรบัมาใช้อนิทรย์ี ผลผลติกไ็ม่ได้ตามเป้า 
ต้องใช้ปุ๋ยจาํนวนมาก ส่งผลให้ต้นทนุไม่ได้ลด
เท่าที่ควร หลังจากบริหารจัดการซื้อขายปุ๋ย
มาได้ 3 ปี กลุ่มมาคุยกันใหม่ ได้ข้อสรุปว่า
จะผลติปุ๋ยเอง โดยได้เกษตรอาํเภอมาแนะนาํ
วิธีทําปุ๋ย
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“เขาสอนให้เราเอามูลสัตว์ตามบ้าน ทั้ง 
ขี้ ไก ่ ขี้ เป ็ด ขี้วัว ชานอ้อย ละอองข ้าว  
ขุยมะพร้าว แกลบดาํ ผักตบชวา มาผสมกัน 
คอืทกุบ้านสมาชกิหามาช่วยกนั ทาํทีห่ลงับ้าน
ของผมในชว่งเดือนพฤษภาคม ใช้เวลาหมัก
ถึง 6 เดือนถึงจะใช้ได้” สอยอธิบาย

กลุ่มขายปุ๋ยให้สมาชิกในราคากิโลกรัม 
ละ 2 บาท ถูกกว่าซื้อข้างนอกที่ขายกัน 
กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ช่วงหลังคนทาํน้อยลง 
และมีการขอคืนเงินหุ้นไปบ้าง จนปัจจุบันนี ้
เหลืออยู่ 81 คน

ทางกลุ่มจัดสรรผลประโยชน์ โดยแบ่ง
กําไรออกเป็น 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 80 เข้า
กองกลาง ร้อยละ 10 เฉลีย่คนืผู้ซือ้ปุ๋ย คดิจาก
เงินที่สมาชิกซื้อปุ๋ย ซื้อ 100 บาท คืนให้  

2 บาท และร้อยละ 10 สดุท้าย สาํหรบัปันผล
สมาชิก ทุกเดือนมิถุนายน ส่วนมากมีเพดาน
อยู่ที่หุ้นละไม่เกิน 8 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม 
นับตั้งแต่ปี 2555 กลุ่มไม่ได้หักกาํไรร้อยละ 
20 คืนแก่สมาชิกแล้ว เนื่องจากผลกําไร 
ค่อนข้างน้อย จึงขอมติกลุ่มปัดเป็นทุนสํารอง
ทั้งหมด

สอยว่าที่กําไรน้อยมาจากหลายปัจจัย 
อย่างแรกเลยคือในพื้นที่มีจํานวนเกษตรกร
น้อยลงเรื่อยๆ หลายคนขายที่ดินเพื่อทํา
หมู่บ้านจัดสรร จนปัจจุบันเหลือชาวนาใน
พื้นที่เพียง 30 กว่าคนเท่านั้น

อีกส่วนหนึ่งมาจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหม้อเข้ามาสนับสนุนการทําปุ ๋ย 
ให้สมาชิกมากขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ
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ให้ปีละ 80,000 บาท ตัง้แต่ปี 2546 ยกเว้น
ปี 2557 และ 2559 ซึ่งกลุ่มไม่ได้ทําปุ๋ย 
เนื่องจากชาวนาลดรอบการทํานาเหลือเพียง
ปีละหนึ่งครั้ง ทําให้มีปุ๋ยเหลือค่อนข้างมาก 
และปุ ๋ยที่ได้ก็แจกจ่ายให้สมาชิกที่มาช่วย 
โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย จะขายให้คนที่ไม่ใช่
สมาชิกเท่านั้นในราคากิโลกรัมละ 2 บาท

นอกจากนี้ สมัยก ่อนกลุ ่มได ้นําเงิน 
กองกลางส่วนหนึง่ไปลงทนุกบัธรุกิจนํา้มนัดีเซล 
เพื่อบริการชาวนา และผู ้ที่สัญจรไปมาใน
ตาํบลบ้านหม้อ ทว่าพอปี 2552 บรษิทันํา้มนั
ทีเ่ป็นคู่ค้าปิดตวัลง กลุ่มจงึยตุบิทบาทนี ้รวมถงึ
เงนิกองกลางที่สูญไปพร้อมกับบริษัทคู่ค้า

อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันจะเหลือพื้นที่นา
เพียงไม่เกิน 150 ไร่ พื้นที่สวนไม่ถึง 50 ไร่ 

แต่สอยยังยืนที่จะรักษากลุ่มเกษตรทําสวน
บา้นหม้อเอาไว้ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน
พื้นที่ และในเมื่อปุ๋ยที่ผลิตสามารถนําไปใช้
ปลูกพืชใดๆ ก็ได้ จึงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหาย

“กลุม่นี้เป็นกลุ ่มที่ชาวบ้านเราร่วมกัน
สร้างขึ้นมากับมือ ผมจึงอยากให้กลุ่มนี้ยังคง
อยู่ต่อไป แม้ว่าจะยงัปันผลไม่ได้ แต่ในอนาคต
ถ้าเรามีกําไรพอ ก็อาจจะนําเงินตรงนี้ไป 
ต่อยอดทาํกิจกรรมอื่นๆ”

ว่าแล้วสอยก็พาฉันไปดูพื้นที่ทําปุ๋ยหลัง
บ้าน ส่วนหนึ่งเขากั้นคอกไว้เลี้ยงวัว ซึ่งมูลวัว
เหล่านีเ้ป็นวตัถดุบิสาํคญัในการทาํปุ๋ย จากนัน้
เดินไปทางด้านหลัง เห็นที่นาเว้าแหว่งแปลง
หนึ่ง มิถุนายนแล้ว แต่ชาวนาก็ยังไม่ได้ทํานา 
ฝนฟ้าช่างไม่มีความแน่นอนเอาเสียเลย...

สอย ปานแก้ว
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นอกเหนือจากนาข ้าว ที่นี่ยังมีสวน 
หลงเหลืออยู ่กระจุกหนึ่ ง  ฉันมาที่บ ้าน
ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 หญิงมุกว่าโซนนี้ยังคง
ความเป็นชนบท เรือกสวนไร่นายังกระจุกตัว
แน่น ทางเข้ามาฉันเห็นชาวนากําลังไถพรวน
เตรยีมลงข้าว แถวนีด้มูนีํา้ด ีรถพาฉนัมาหยดุ
อยู่ที่สวนผักแห่งหนึ่ง ลงไปร้องเรียกไม่เจอ
ใคร หญิงมุกจึงนําฉันเดินไปยังบ้านตรงข้าม 
จนได้เจอ สมจิตร เหล็งบํารุง เจ้าของสวน 
เขาทักทายฉันด้วยสาํเนียงถิ่นเพชรบุรี
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จดุเด่นของสวนเกษตรทีล่งุสมจติรทาํ คือ
การปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยเขาจะหมั่นเติม
สารอินทรีย ์ลงไปในดินอยู ่เสมอ เพื่อให้
พืชพันธุ์ได้สารอาหารครบถ้วน จะมีเพียงพืช
อย่างข้าวโพดที่เขายังผสมผสานปุ๋ยเคมีและ
อินทรีย์

“ผมปลูกผักคะน้าเป็นหลัก ทําเกือบ
ตลอดทัง้ปี จะมพีกัดนิบ้าง อาศยัปลกูข้าวโพด
แทนเพือ่ไม่ให้แมลงมารบกวน ถ้าผมปลกูพชื
ซํา้ทีต่่อเนือ่ง แมลงจะเข้า เช่น หนอนทีกิ่นคะน้า 
หรอืหมดักระโดด การปลกูหมนุเวยีนกเ็หมอืน
เป็นการตดัวงจรของศตัรพูชื” เจ้าของบ้านเล่า
ถึงการดูแลพื้นที่การเกษตรกว่า 8 ไร่
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สมจติรว่าหลงัเกบ็ข้าวโพดแล้ว เขาจะเอา
ต้นข้าวโพดมาสับทําเป็นปุ๋ย ผสมกับขี้เป็ดที่
ซื้อมาใส่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร เขาไม่ใช้ขี้วัว 
เพราะเวลาใส่แล้วหญ้ามักจะขึ้น ส่วนถ้าพบ
ปัญหาแมลง เขามีนํา้ส้มควันไม้ 

“อย ่างเมื่อก ่อน ผมจะเอาหางไหล  
(ไม้เลื้อยประเภทหนึ่ง) มาสับแล้วทํานํ้าไล่
เพลี้ย ไล่แตน แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยทําแล้ว 
เพราะมันบูดง่าย”

สมจิตรจะทําข้าวโพดกับคะน้าเป็นหลัก
สลับกัน โดยข้าวโพดใช้เวลา 65 วัน ถึง 
เก็บเกี่ยวได้ ส่วนคะน้าใช้เวลา 45-50 วัน 
โดยช่วงฤดูหนาวจะให้ผลผลิตคะน้าดีที่สุด 
และนอกจากพืชสองตัวนี้แล้ว สมจิตรยังปลูก
มะม่วง ลาํไย ฟักทอง ถัว่ ข้าว และอกีหลายๆ 

ชนดิ เพราะเขาเชือ่ว่าการทาํเกษตรผสมผสาน
เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวอยู่รอด

ผลผลิตที่ได้ โดยเฉพาะคะน้า สมจิตร 
ส่งขายยีป๊ั่วในตลาดเพชรบรุ ีวนัหนึง่ประมาณ 
200 กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 10-30 
บาท ขึ้นอยู่กับราคาตลาดในเวลานั้น ส่วน 
พืชอื่นๆ บางส่วนส่งตลาด แต่บางส่วนไว้ขาย
ในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้กินผักผลไม้
ปลอดภัย

สมจิตรพาฉันไปดูแปลงคะน้า แปลงดิน
ทีพ่กัไว้ เขาชีไ้ปทีอ่กีฝ่ังของแปลงผกั ไกลสดุตา 
สักพักเขาขอตัวไปที่สวนลําไย หายไปไม่ถึง 
10 นาที ในมือมีลําไยมา 2 กําใหญ่ เขายก
ให้ฉนัเอากลบัไปกิน ฉนัมองลาํไยในมอื คดิว่า
นี่แหละคือความมั่นคงและมั่งคั่งที่แท้จริง...

สมจิตร เหล็งบํารุง
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กาล เวลาผ ่าน ไปย ่อมนํ าพาความ
เปลี่ยนแปลงมาสู ่สิ่ งตา่งๆ ยิ่งกับตําบล
บ้านหม้อซึ่งอยู ่ในเขตเมือง มีความเจริญ 
เข้ามามากมาย หลายเรือ่งราวกลบักลายเป็น
อดีต สุ่มเสี่ยงตอ่การดับสูญ เช่นเดียวกับ 
การละเล่นที่เรียกว่า ‘เห่เรือบก’ ที่ตําบล
บ้านหม้อยังอนุรักษ์ไว้ แต่ก็น่าหวั่นใจ ด้วย 
ผู้สืบต่อนั้นหาได้ยากยิ่งแล้ว...
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เสียงเพลงเห่จาก จําลอง สุขอร่าม หรือ 
ลุงแก้ว ดังกังวานอยู่ในห้องประชุม เขาเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านผู ้ประพันธ ์กลอนเห ่เรือ
ประจาํตําบลบ้านหม้อ

เป็นเวลากว่า 40-50 ปีแล้วที่ชายผู้นี ้
รับหน้าที่สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ต่อจากรุ ่นปู ่ย ่าตายาย โดยการเห่เรือบก 
ถือเป็นการละเล่นดั้งเดิมของคนพื้นถิ่น โดย
ดดัแปลงมาจากการแข่งเรอื เสมอืนจาํลองเรอื
ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีตามธรรมชาติ นําไม้ไผ่
ลํายาวมาผ่าออก แล้วต่อเป็นโครงเรือ เว้น 
ที่ว่างตรงกลางให้คนยืนได้ ตกแต่งข้างตั้งแต่
หัวเรือไปยังท้ายด้วยไม้เนื้ออ่อน เติมสีสัน 
ด้วยกระดาษสี และวัสดุอื่นๆ ตามความคิด
สร้างสรรค์ โดยช่วงกลางเรือบกนิยมทําเป็น
บุษบกหรือซุ้มยอด แล้ววางพุ่มเงนิคู่กัน การ
เห่เรือบกนิยมเล่นในงานประจาํปี งานรื่นเริง
ต่างๆ และงานประเพณีทางศาสนา

“เวลาเล่นลูกเรือต้องแต่งตัวให้สวย พอ
ถึงจังหวะพายก็พายพร้อมๆ กัน เพลงก็ต้อง
ร้องให้เพราะ มีจังหวะจะโคน สร้างความ
สนกุสนาน พ่อของลงุแก้วเป็นคนสอนพายเรอืบก 
พ่อพายเก่งและยังเป็นคนแต่งเพลงด้วย”

เอกลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่งของเรือบก 
คือการใช้ผูห้ญิงเป็นฝีพาย ล้อไปกับเรือแข่ง
ที่ใช้ผู ้ชาย แต่ละทีมต้องรวบรวมหญิงสาว
หน้าตาดีในหมู ่บ้านหรือตําบล คณะหนึ่ง
ประมาณ 12-20 คน ขึน้อยู่กบัลาํเรอื ในกรณี
ทีผู่้หญงิไม่พอกอ็าจจะใช้ผู้ชายเข้ามาเสรมิได้ 
โดยให้ยืนตรงหัวเรือและท้ายเรือ ยืนเรียง
เดีย่ว ส่วนบรเิวณท้องเรอืซึง่กว้างหน่อยจะให้
ยืนเป็นคู ่ซ ้ายและขวา แต่ละคนจะมีสาย
สะพายพาดบ่าเพื่อแบกลําเรือ โดยการพาย
เป็นไปตามจงัหวะการร้อง ซึง่ผู้ร้องอยู่ในหรอื
นอกเรือก็ได้ แต่พอร้องเสร็จ คนที่อยู่ในเรือ
จะต้องร้องรับเสมอ แล้วยังมีคนถือกรับ 
คอยกํากับจังหวะอยู่นอกเรืออีกที

“สมัยก่อนช่วงบูมๆ ไม่ต้องคัดเลือกเลย 
เพราะคนแย่งกันมา ถ้าคนเกิน เราเก็บไว้เป็น
สํารอง ด้วยแต่เดิม เราต้องเดินแบกเรือ 
เข้างาน บางคนเหนื่อยเดินไม่ไหวก็มี แต่
เฉพาะคนที่อยู่หน้า 2 คน ต้องคัดพิเศษ คือ
เลือกคนที่สวย ยิ้มเก่ง พายเก่ง ร้องดี เพราะ
ถือว่าเป็นหน้าตาของทีม แต่วา่จะต้องรับ 
นํา้หนักเรือ เพราะยืนเดี่ยว”

“...บ้านหม้อของเรา ถิ่นเก่าแต่ก่อน 
เลื่องชื่อลือกระฉ่อน แต่ก่อนนั้นนา 
ปั้นหม้อปั้นไห  ค้าขายกันมา 
เลื่องชื่อลือชา  ขายค้าหม้อไห 
ต่อมามีทุกข์  พม่าบุกเข้าไทย 
เจดีย์แดงนั่นไง  หลักฐานยังมี 
พม่าบุกรุกราน  ถึงบ้านเพชรบุรี 
บุกมาถึงบ้านหม้อ  มาก่อเจดีย์ 
ชาวบ้านหลบหน ี  เลิกปั้นหม้อไห...” 
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ลุงแก้วเล่าต่อว่า เพลงเรือจะเป็นกลอน
แปด แต่แบ่งครึ่งหน้าสําหรับคนนํา และ 
ครึ่งหลังสําหรับคนรับ โดยการเล่นครั้งหนึ่ง
ร้องกี่เพลงขึ้นอยู่กับเวลา เช่น กองประกวด 
มีกาํหนดระหว่าง 20-30 นาที ก็อาจจะร้อง
ได้ 5-6 เพลง

“ส ่วนมากจะเริ่มจากการเชิญขวัญ 
แม่ย่านาง แล้วเห่กลอนแปดบอกว่าเรอืเรามา
จากไหน เช่น เรือเรามาจากบ้านหม้อ เราก็
ร้องเพลงประวตับ้ิานหม้อ จากนัน้กด็วู่าเรามา
งานอะไร ถ้าไปงานกฐินงานผ้าป่า เราก็แต่ง
เพลงกฐิน เพลงผ้าป่า จากนั้นก็ร้องกาพย ์
เห่เรือปดิท้าย ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อสั้นแต่ทํานอง
ยาว อย่างที่ลุงแก้วแต่งไว้ เพชรเอย-ชะ 
เพชรบุรี-ชะ สมญามีเมืองสามวัง-ห้าไห้ 
โบราณก่อนสร้างวังมีชื่อตั้งว่าพริบพรี เห...
เห... ซึ่งเวลาแสดงเหมือนงานชลมารค แสดง
แล้วสวยดี”

สําหรับการประชันหรือการตัดสินผล 
วัดจากความสวยของตัวเรือ อย่างที่นี่มีเรือ  
2 แบบ คือเรือที่หัวเป็นหงส์ ชื่อเรือหงส์
บ้านหม้อ กับเรือมาดอีก 2 ลาํ แล้วก็ดูเรื่อง
ฝพีาย ความไพเราะของเพลง ความพร้อม

ของการพายและการแต่งกายของคณะเห่เรอื 
“เขาจะมคีะแนนสาํหรบัแต่ละเรือ่ง บางแห่ง

ที่ลุงแก้วเคยไปแข่ง เขาจะให้เป็นคะแนนรวม 
ถ้าพร้อมหมด คุณได้รางวัลใหญ่เลย แต่ถ้า
เด่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอารางวัลเล็กไป”

อีกเสน่ห ์หนึ่งของงานเห ่เรือบกก็คือ 
ความคึกคักของชาวบา้น เพราะเวลามีงาน 
เห่เรือ บรรดาญาติพี่น ้องของฝีพายก็จะ
ติดตามไปชมด้วย ชุมชนสามัคคีกัน สนุก
ครื้นเครงด้วยกัน

อย่างไรกต็าม ลงุแก้วยอมรบัว่า การละเล่นนี้
เริม่เสือ่มความนยิม ทกุวนันีก้ารจะหาเดก็สาว
มาเปน็ฝีพายก็ยากขึ้น ส่วนใหญ่จะเหลือแต่ 
ผูสู้งวัย ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เช่น 
เวลากิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนหรือการ
สอนเสริม ก็จะมีการบรรจุกิจกรรมเห่เรือ 
ลงไปในคาบเรียนด้วย โดยจะไปฝึกกันที่บ้าน
ของป้าสําอาง ม้ายอุเทศ เพราะสถานที่
พร้อมที่สุด

ฉันฟังลุงแก้วเห่ ‘เพชรเอย-ชะ เพชรบุรี-
ชะ สมญามีเมืองสามวัง-ห้าไห้’ ในแววตา 
ของแกเปี่ยมด้วยประกายสุขชัดเจน...
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ขึ้นชื่อว่าเมืองเพชร ของกินทั้งคาวหวาน
ย ่อมพร ้อมสรรพ เรียกว ่ามีให ้เลือกกิน
เยอะเกินจนชวนให้ปวดหัวอยู่ไม่น้อย แค่ใน
ตําบลบ้านหม้อเองก็มีด้วยกันหลายร้าน แต่
ฉันขอเลือกร้านที่มีความเป็นบ้านหม้อจริงๆ 
และมีรสชาติอร ่อยถูกปากมานํา เสนอ 
ใครผ่านมาที่บ้านหม้อลองมาตามรอยกันดู...



78 | พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ

ระโนดแกงใต้รสเด็ดระโนดแกงใต้รสเด็ด



พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ | 79 

เหมือนว่าร้านข้าวแกงปักษ์ใต้จะเป็น
สนิค้าส่งออกของภาคใต้ไม่ต่างจากข้าวเหนยีว
ส้มตําของภาคอีสาน และที่ตําบลบ้านหม้อ 
ก็มีร้านระโนด ซึ่งเป็นร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ 
รสเด็ด

ร้านระโนดตั้งอยู่ที่บ้านโคกมะกรูด หมู่ที่ 
5 จัดเป็นร้านยอดนิยมของคนอําเภอเมือง  
ฉันทักทายกับ รัชนี วงษ์พัฒน์ เจ้าของร้าน 
เรานั่งลงคุยกันที่โต๊ะหินหน้าร้าน เธอเล่าว่า 
พื้นเพของครอบครัวเป ็นคนยะลา และ
บรรพบุรุษได้เปดิร ้านขายอาหารในชื่อนี้  
ต่อมาในปี 2542 ลูกๆ ของรัชนีกําลังจะเข้า
เรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร สามี
ซึ่งเป็นตํารวจตระเวนชายแดนเลยเห็นว่า 
ควรย้ายไปตั้งรกรากที่ภาคกลางแทน

“แฟนมาสาํรวจในจงัหวดัต่างๆ แล้วสรปุ
ว่าที่นี่ดีที่สุด อาหารการกินสมบูรณ์ พอย้าย
มาช่วงแรกก็มีแต่คนบอกว่าไม่น่ารอด เพราะ
เป็นอาหารใต้ และสมัยก่อนที่นี่เป็นป่า ไม่มี
ร้านอาหารเลย แต่สดุท้ายอย่างทีเ่หน็ พีอ่ยู่ได้ 
ขายได้”

เคลด็ลบัความสาํเรจ็ของร้านนีอ้ยู่ทีค่วาม
ใส่ใจ ผักสดที่นี่ล้างด้วยโซเดียมคาร์บอเนต 

เพื่อชะล้างสารตกค้างต่างๆ วัตถุดิบทั้งหมด
ต้องสด และผ่านการล้างนํา้จนสะอาด

“ลูกค ้าบอกว ่ากินข ้าวที่นี่ เหมือนกิน 
ที่บ้าน” เจ้าของร้านกล่าวอย่างอารมณ์ดี

ร้านระโนดมีอาหารให้เลือก 20-30 
อย่าง ไม่ว่าจะเป็น แกงส้ม แกงไตปลา คัว่กลิง้ 
หมูหวาน ฯลฯ ขายในราคา 30 บาท สาํหรับ
ข้าวราดแกง 1 อย่าง และ 40 บาท สําหรับ
ข้าวราดแกง 2 อย่าง ตกัเป็นกบัข้าวราคา 40 
บาท และที่นี่ยังแถมผักสดแกล้มนํ้าพริกกะปิ 
ลูกค ้าคนไหนชอบสามารถเติมได ้ไม ่อั้น  
ซื้อกลับบ้านก็มีจัดใส่ถุงให้ นอกจากของคาว
ยังมีของหวาน เช่น กล้วยไข่เชื่อม ซึ่งเป็น 
ของมีชื่อของที่ร้าน

“ลูกค้าชอบบอกว่าแม่ค้าที่นี่อัธยาศัยดี 
เพราะส ่วนตัวพี่คิดว ่าเรื่องนี้สําคัญมาก  
อย่างเวลาไปกินข้าวที่ไหน ถา้แม่ค้าหน้าบึ้ง 
ถึงอาหารอร่อยก็กินข้าวไม่ลงนะ”

รา้นข้าวแกงระโนดแห่งนี้ เปดิบริการ
ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ทันพระบิณฑบาต กระทั่ง
อาหารหมด ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่าย 2-3 
โมง เปดิทุกวันเว้นวันอาทิตย์ ใครที่ผ่านมา
อย่าลืมแวะเวียน รับรองไม่ผิดหวัง...

รัชนี วงษ์พัฒน์ 



80 | พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาวี เจดีย์แดงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาวี เจดีย์แดง



พลเมือง ผู้ออกแบบบ้านหม้อ | 81 

ฉันมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ ซึ่งอยู่คู ่
บ้านไร่พะเนียด หมู่ที่ 2 มานานกว่าครึ่ง
ศตวรรษ โดยร ้านนี้ตั้ งอยู ่ข ้างเจดีย ์แดง  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตาํบลบ้านหม้อ

หญิงวัยกลางคนที่ออกมาต้อนรับฉันชื่อ
ว่า ภัทรณญา แฉ่งฉายา หรือ เจ๊ซิ้ม เจ้าของ
ร้านคนปัจจุบัน เธอว่าร้านนี้ดั้งเดิมเป็นของ 
ทว ีสขุเสงีย่ม ผู้เป็นบดิา ซึง่เปิดร้านมาตัง้แต่
สมยัหนุ่มๆ ชาวบ้านเรยีกกนัตดิปากว่า ร้านตาวี 
ส่วนจดุเด่นของร้าน เจ๊ซิม้หวัเราะอ่อนก่อนจะ
ตอบว่า ไม่รู้เหมอืนกนั เพราะทีน่ีใ่ช้วธิกีารทาํ
ก๋วยเตี๋ยวธรรมดา ติดความโบราณมาดว้ย  
ไม่ได้ใช้เครื่องต้มยาจีน เหมือนร้านอื่นๆ 

“ฉนัจะเลอืกเนือ้กล้าม เนือ้น่อง เอามาตุ๋น 
เพราะคนสมยันีเ้ขาไม่กินเนือ้มนั เนือ้แดงล้วน
กันแล้ว พอซื้อมาแล้วก็นํามาล้าง ต้ม ตุ๋น 
เคลด็ลบัคอืต้มทิง้ไว้ค้างคนื พอเช้ามาค่อยนาํ
มาลงหม้อตุ๋นอีกที” 

ส่วนเมนูของร้านที่นี่ก็หลากหลาย ทั้ง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เครื่องในพร้อม
ทั้งตับ หัวใจ ผ้าขี้ริ้ว เนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้น 

นํา้ซปุมแีบบนํา้ตก นํา้แดง และครบทกุเส้นทัง้
ไวไว วุ้นเส้น บะหมี่ เส้นเล็ก เส้นหมี่ เส้นใหญ่ 
กระทั่งเกาเหลา และลวกจิ้ม 

เจ ๊ซิ้มรุ ่นสองขายก ๋วยเตี๋ยวในราคา
ย่อมเยา เริ่มต้น 30 บาท พิเศษ 40 บาท  
แต่ถ้าเป็นเกาเหลาและลวกจิ้ม หากเป็นหมู
ขาย 50 บาท ส่วนเนื้อวัวขายอยู่ที่ 55 บาท 
กินก๋วยเตีย๋วร้อนๆ กต้็องสัง่นํา้ ทีน่ีม่ชีาดาํเยน็ 
โอเลี้ยง เก๊กฮวย กระเจี๊ยบ อัญชัน

ปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาวี เจดีย ์แดง  
เปดิบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ปดิ  
4 โมงเย็น ยกเว้นวันใดที่เจ๊ซิ้มติดธุระก็จะ 
ติดป้ายแจ้งไว้ก่อน

“ฉันว่าสงสัยเขาตดิใจคนกัน เจ้าของร้าน
น่ารัก (หัวเราะ) จริงๆ เขาติดชื่อร้าน บางคน
กินกันมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายาย จนรุ่นลูกรุ่น
หลาน” เจ้าของร้านกล่าวทิ้งท้าย

ฉันลองสั่งมาชิมหนึ่งชาม หลังจากวาง
อาวุธทั้งตะเกียบและช้อนแล้ว ฉันว่าจุดเด่น
อยู่ที่นํ้าซุปเข้มข้น เนื้อตุ๋นที่นุ่ม รสชาติเค็ม
กําลังดี และเนื้อสดที่ลวกได้ที่...

ภัทรณญา แฉ่งฉายา
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หญิงมุกบอกกับฉันว ่าถ ้าจะกินร ้าน
ก๋วยเตี๋ยวแม่ตุ่มต้องมาตั้งแต่เนิ่นๆ มาเที่ยง
ไม่ได้กิน เธอจงึให้เพือ่นทีส่าํนกังานมาจองควิ
ไว้ให้ก่อน แต่ถึงกระนั้นก็ต้องรออยู่ดี เพราะ
ใครๆ ต่างก็รู้ว่าต้องมาเร็ว

แม้จะต้องรอนาน แต่ก็คุ้มค่า โดยร้านนี้
ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 เป็นร้าน
เก่าแก่ประจาํตําบล มี เฉลียว-วีรา ชุ่มจิตต์ 
คู่สามภีรรยาทีข่ายก๋วยเตีย๋วมานานกว่า 40 ปี 

ลุงเฉลียวเล่าว่า ร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี 2513 
โดยช่วงนั้นภรรยาอยากใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้
ครอบครัว จึงใช ้พื้นที่หน ้าบ ้านเป ็นร ้าน
ก๋วยเตี๋ยว เวลานั้นขายเพียงชามละ 50 
สตางค์ และค่อยขยับราคาขึ้นมาตามกาล
เวลา จนปัจจบุนัยงัคงราคามติรภาพทีช่ามละ 

20 บาท และพิเศษ 30 บาท
จุดเด ่นของร ้านแห่งนี้ คือความเป็น

ก๋วยเตี๋ยวโบราณ เน้นความอร่อย สด สะอาด
พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ใช้หมูบะช่อ 
ซึ่งปัจจุบันหากินยาก ส่วนนํ้าซุปเป็นนํ้าต้ม
กระดกูหมเูคีย่วตัง้แต่ต ี4 พรกิคัว่เองโขลกเอง
หมด รบัประกนัความกลมกล่อมร้อยเปอร์เซน็ต์ 
โดยเมนูที่ผู ้คนนิยม คือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา แขกไปใครมาเป็นสั่งไม่น้อย
กว่า 2 ชาม นอกจากนีใ้ครอยากกินของหวาน
ที่นี่ก็มีจํา้บ๊ะหรือนํา้แข็งไสใส่นมไว้บริการ

ปัจจบุนัก๋วยเตีย๋วแม่ตุ่ม เปิดบรกิารตัง้แต่ 
8 โมงครึง่ พอถงึช่วงบ่ายโมงครึง่กห็มดเกลีย้ง
แล้ว เพราะฉะนั้นใครจะสั่งจองไว้ก่อนก็ได้  
รับประกันว่าไม่เสียใจ...

เฉลียว-วีรา ชุ่มจิตต์
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คงไม่ผดิหากจะบอกว่าทีร้่านครวับ้านหม้อ
เป็นร้านอาหารตามสัง่ทีม่เีมนหูลากหลายมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ง มีทั้งแบบอาหารจานเดียวและ
กบัข้าว สามารถเป็นร้านรบัแขกได้ไม่อายใคร 

ฉนัได้รบัการแนะนาํให้รู้จกั พรรณ ีม่วงงาม 
หรือ ป้าอี๊ด ผู้เป็นเจ้าของร้าน

ป้าอี๊ดเล่าว่าร้านครัวบ้านหม้อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2551 โดยแต่เดิมป้าอี๊ดเคยมีร้านอาหาร
ตามสัง่อยูร่มิถนนใหญ่ แต่ด้วยความเป็นห่วง
มารดาทีต้่องอยู่บ้านลาํพงัจงึตดัสนิใจปิดร้าน
เพื่อมาดูแลแม่เต็มตัว แต่ระหว่างนั้นก็ยังรับ
ทําอาหารส่งให้ขาประจําที่ติดใจในฝีมือบ้าง
ประปราย

หลงัจากปิดร้านมาได้ 7 ปีเตม็ ป้าอีด๊เริม่
รู้สึกเบื่อ อยากหาอะไรทาํยามว่างบ้าง จึงคิด
กลับมาเปิดร้านอีกรอบ แต่ว่าคราวนี้ตั้งใจจะ
เปดิอยู่ในเขตรั้วบ้านของตัวเอง ประจวบกับ
ได้พบกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหม้อ เลยขอคําปรึกษา ซึ่งนายกฯ ก็
สนับสนุนเต็มที่ แถมยังทําป้ายร้านให้อีก 
ต่างหาก

“ตอนนั้นก็เปดิเป็นร้านเล็กๆ ตั้งใจว่าจะ
ทําแค่ 10-20 จานต่อวันเท่านั้นเอง แต่พอ

เปดิจริงนายกฯ ไปเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 
มารบัประทาน แนะนาํใครต่อใคร จนเริม่ใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างทุกวันนี้”

สว่นเมนูอาหารที่เรียกว่าใครมาต้องสั่ง 
อนัดบั 1 คอืทอดมนัหม ูส่วนเมนยูอดฮติอืน่ๆ 
กม็ไีข่ตุ๋น ปลาดกุผดัฉ่า แกงป่าไก่บ้าน แกงป่า
ปลาเห็ดโคน ผัดเต้าหู้ยี้ หมูกรอบจิ้มเปรี้ยว 
ฯลฯ ซึ่งหลายเมนูเป็นเมนูที่ป ้าอี๊ดทํากิน 
ในครอบครัวมานานแล้ว

“เคลด็ลบัของทีน่ีค่อืการซือ้ของ ป้าไม่ซือ้
อะไรส่งๆ เวลาไปซื้อจะเลือกด้วยตัวเอง  
ไม่สั่งร้านมาส่ง ทุกวันป้าจะออกไปจ่ายตลาด
ตั้งแต่ตี 5 เลือกของดีของสด อย่างกุ้งก็ต้อง
กุ้งทะเล กุ้งเลีย้งไม่เอา เพราะยาเยอะกินแล้ว
ไม่อร่อย”

ร้านป้าอี๊ดเปดิทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 
ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม ส่วนลูกค้ามีทั้งใน
และนอกตําบล บางคนเห็นป้ายก็เลี้ยวรถ 
เข้ามา ซึ่งถ้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็มักต้องกลับมา
อยู่เรื่อย

หญงิมกุสัง่อาหารมาหลายจาน เมนูแนะนํา
ของร้าน หรือของหญงิมุก ก็ไม่ทราบได้...

พรรณี ม่วงงาม
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ระยะหลังมานี้ ตําบลบ้านหม้อมีรีสอร์ท
เกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะโซน
ริมแม่นํ้า ถือเป็นช่องทางหลักหากแวะมา
เที่ยวเมืองเพชร แต่ถึงอย่างนั้น ฉันก็อยาก
ลองเสนอทีพ่กัทางเลอืก ซึง่เป็นโฮมสเตย์ของ
ชาวบ้านในตําบลนี้แหละ บางหลังแทบไม่ได้
ด้อยไปกว่ารีสอร์ทเลย ทั้งการบริการและ
วิวทิวทัศน์...

พักผĉอนหยĉอนกาย
Homestay
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ฉันมาโฮมสเตย์คุณยาย ทั้งหญิงมุกทั้ง
วลิาวณัย์ต่างเรยีกตดิปาก เพราะ กิง่ ม่วงไทย 
เป็นสตรีสูงวัยมากแล้ว ใบทะเบียนราษฎร์ 
แจ้งว่าเธอเกิดตั้งแต่ปี 2471 แต่กระนั้น 
คณุยายกิง่ยงัคงแขง็แรง พดูคยุเสยีงดงัฟังชดั 

คุณยายก่ิงอาศัยอยู ่ที่บ้านเพียงลําพัง 
เนื่องจากลูกหลานแยกย้ายไปสร้างบ้านเรือน
ของตัวเองในละแวกใกล้ๆ และบางส่วนก็มี
งานประจาํอยู่ทีก่รงุเทพฯ แต่ทกุคนกส็บัเปลีย่น
หมุนเวียนมาปรนนิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ง
เรือ่งการทาํความสะอาด และการจดัหาสาํรบั
อาหารไว้คอยบริการ

บ้านหลังนี้แต่เดิมเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง 
สร้างไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อของยายกิ่ง โดยในช่วงปี 
2554 ลูกสาวคนโตของคุณยายกิ่งต่อเติม 
ปูกระเบื้อง เสริมเสา ทาํพื้นที่สวน จนกลาย
เป็นบ้านหลังงามอย่างเช่นทุกวันนี้

“เมื่อก ่อนเป ็นเรือนไทยฝากระดาน 
นี่แหละ ยายเกิดที่บา้นนี้ ตอนนี้ยกบ้านให้
ลูกสาวแล้ว เขาก็ทาํให้ยายใหม่” ยายกิ่งเล่า
พลางเคี้ยวหมากไป

ชั้นบนของบ้านยังคงโครงเดิม เป็นพื้นไม้

โล่ง สามารถนอนเล่นเอกเขนก ตอนกลางวัน
อบอ้าว แต่กลางคืนเย็นสบาย ส่วนชั้นล่าง 
ลูกสาวของคุณยายกิ่งกั้นเป ็นหอ้งพักไว ้  
2 ห้อง ตดิแอร์ไว้พร้อม ตรงโถงกลางเป็นลาน 
ใช้ทํากิจกรรมสารพัด ตั้งแต่ดูโทรทัศน์ นั่ง 
กินข้าว ห้องนํ้า 2 ห้อง อยู่ใกล้กัน ที่สาํคัญ
หลังบ้านของยายกิ่งยังติดกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ด้วย ยามเช้าสามารถนั่งเล่น และตอนนี้
ลูกสาวของยายก่ิงกําลังทําศาลาริมนํ้าไว้ 
พักผ่อน

“ช่วงที่ผ่านมา อบต.บ้านหม้อไม่มีแขก 
ห้องนอนเลยปิดไว้ แต่เหน็ว่ากาํลงัจะมมีาใหม่ 
ยายจะให้หลานมาทําความสะอาดไว้ให้  
ห้องหนึง่นอนได้ 2 คน ถ้าไม่พอกน็อนข้างบน 
เดี๋ยวเอาฟูกเอาที่นอนมาปูให้ ขอใหม้าเถอะ
ยายชอบ”

ยายกิ่ งดูแลแขกที่มาพักเหมือนลูก 
เหมอืนหลาน อาหารการกินไม่ต้องห่วง แม้จะ
ไม่ได้ทําเอง แต่สั่งที่อยากกินได้

ฉันสังเกตว่า คุณยายก่ิงสุขใจที่มีคนมา
เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งกําชับกับหญิงมุกเป็น
นักหนาอย่าลืมพาแขกมาพักไวๆ...

โฮมสเตย์คุณยาย
กิ่ง ม่วงไทย
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โฮมสเตย์ป้าอี๊ด
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ทีค่รวับ้านหม้อ หมู่ที ่3 นอกจากเป็นร้าน
อาหารแล้ว ในบ้านหลังใหญ่ของ 2 พี่น้อง 
พรรณี ม่วงงาม และบุญนํา อรมัย ยังเปิด
เป็นโฮมสเตย์รับแขกขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านหม้อด้วย

ป้าพรรณเีล่าให้ฟังว่า บ้านหลงันีส้ร้างมา
ตั้งแต่ปี 2539 โดยทําโฮมสเตย์เพราะบ้าน 
มีที่ว่าง อย่างบ้านของเธอมีที่ว่าง 1 ห้อง  
ขณะที่หลังของน้องสาวมีว่างถึง 3 ห้องนอน 
เพราะฉะนั้นพอ อบต.บ้านหม้อเปิดรับสมัคร
บ้านพัก จึงตัดสินใจเข้าร่วมทันที

ที่นี่เลี้ยงดูปูเสื่อเหมือนญาติสนิทมิตร
สหาย พร้อมสรรพทัง้ทีน่อนสะอาด อาหารเช้า 
ตื่นมามีเสิร์ฟทั้งกาแฟ ปาท่องโก ๋ ส่วนเมนู
อาหารนี่ยิ่งกว่าหายห่วง เพราะเจ้าบ้านเปดิ
ร้านอาหารในรั้วเดียวกัน ส่วนใหญ่ตามใจ
เจ้าของบ้าน เลี้ยงอาหารเช้า 3 อย่างยืนพื้น 
แต่ละวันไม่ซํา้กัน และไม่เลี้ยงข้าวต้ม เพราะ
จากการพูดคุยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ

“คนที่มาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อย ที่พัก
สบาย ไมรู่ ้จริงหรือเปล่านะ แต่เห็นเขาว่า
อย่างนั้น” ป้าอี๊ดกล่าวทิ้งท้ายพร้อมเสียง
หัวเราะ...

พรรณ ีม่วงงาม และบญุนาํ อรมัย 
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เที่ยวชมยามเยือน
Sightseeing

ตาํบลบ้านหม้ออยู่ใกล้อาํเภอเมอืงขนาดนี้ 
ที่เที่ยวอย่างเขาวังใกล้แค่เอื้อม เชื่อว่าใคร
ผ่านมาคงแวะอยู่แล้ว ฉนัจงึขอหยบิยกทีเ่ทีย่ว
ในตําบลดีกว่า ถ้าไม่นับแหล่งของฝากที่ฉัน
แนะนําร้านขนมต่างๆ ไปแล้ว ก็เหลืออีก 
2 แห่ง ถือเป็นการส่งท้าย...
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ทุกเย็นยํ่าวันพุธ ชาวบ้านหม้อจะมาเดิน
ทอดน่องบริเวณหน้าวัดประดิษฐ์วนาราม ซึ่ง
มีรั้วอยู่ติดกับสํานักงาน อบต.บ้านหม้อ โดย 
คนทีน่ีเ่รยีกชือ่ว่าตลาดชมุชนลานครวับ้านหม้อ 
เป ็นแหล่งรวมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารสาํเรจ็รปู และข้าวของเครือ่งใช้ในชวีติ
ประจาํวัน 

หญิงมุก และวิลาวัณย์ ผู้นาํทางของฉัน
เล่าให้ฟังว่า ตลาดแห่งนีเ้ป็นแนวคดิของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ที่อยาก
จะมีพื้นที่ให ้ประชาชนได้นําสินค้าที่ผลิต 
เองมาจัดจําหน่ายให้แก่คนในชุมชน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ โดย
เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เริ่มแรก
ใช้พืน้ทีบ่รเิวณศาลาเหมอืงทะโมน และจดัทกุ
วันพุธแรกของเดือน

“กศน.มักเข้ามาฝึกอาชีพให้กลุ ่มสตรี  
ก็เลยมีชาวบ้านกลุ่มใหม่ที่เริ่มทําขนมเป็น 
เริ่มถักกระเป๋าได้ แต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปขาย
ทีไ่หน เลยเกิดการคยุกนัในกลุ่มเพือ่หาตลาด 

‘ชิม ชอ็ป แชะ’ 
ที่ตลาดชุมชนลานครัวบ้านหม้อ
‘ชิม ชอ็ป แชะ’ 
ที่ตลาดชุมชนลานครัวบ้านหม้อ
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หลงัจากไปปรกึษานายกฯ จงึเกิดความคดิทาํ
ตลาดชุมชน ประสานกับที่นายกฯ มีแนวคิด
อยากให้มอีาหารปลอดภยัในพืน้ที ่ด้วยเหน็ว่า
พืน้ทีเ่กษตรในตาํบลบ้านหม้อเริม่ลดลง คนที่
ทําอยู่จะได้มีที่ขาย และยังไปเชิญคนที่อื่นมา
ขายด้วย ตรงนี้ไม่ถือเป็นการตัดราคากัน 
เพราะของเราไม่ได้มีเยอะ” หญิงมุกเล่า

ทั้ งนี้ เพื่อให ้ผู ้คนจดจํา จึงมีการคิด
สโลแกน ‘ชิม ช็อป แชะ’ ขึ้นมา เพื่อชักชวน
คนรุ่นใหม่ๆ ให้เข้ามาเลือกซื้ออาหาร และ
ถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดีย  
รวมทัง้มกีารจดัโปรโมชัน่ เช่น ซือ้ไข่ไก่ 1 โหล 
แถมเพิ่มอีก 3 ฟอง ซื้อข้าวสาร แถมนํา้ปลา

ทว่าเนื่องจากพื้นที่ศาลาเหมืองทะโมน
ค่อนข้างคับแคบ และไม่สะดวกต่อการสัญจร 
จึงมีการโยกย้ายตลาดมาอยู่บริเวณหน้าวัด
ประดิษฐ์วนาราม ในเดือนมีนาคม 2559 
เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีผู้ค้าเดิมอยู่แล้ว โดยให้
ร ้านตั้งแผงยาวไปจนถึงที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ โดยช่วงแรกยัง

ขายเฉพาะวันพุธแรกเท่านั้น แต่เนื่องจาก
ประชาชนตอบรับดี จึงปรับเป็นทุกวันพุธ 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559

“เราจะจัดที่ให้คนในตาํบลก่อน แบ่งเป็น
โซน เช่น โซนอาหาร โซนเสื้อผ้า โซนข้าวของ
เครื่องใช้ ปัจจุบันมีร้านอยู่ประมาณ 20-30 
ร้าน ส่วนเรื่องค่าที่ สมัยก่อนช่วงที่จัดบริเวณ
ศาลาเหมืองทะโมน เราไม่คิด แต่พอเราจัด 
ทกุวนัพธุ กเ็ริม่ดแูลไม่ไหว เลยเกบ็สปัดาห์ละ 
20 บาท เป็นค่าร่มในวันที่ฝนตก แดดแรง  
ค่าเก็บขยะ ค่าไฟ” หญิงมุกกล่าวต่อ

จากการถือกําเนิดของตลาดชุมชน 
ลานครัวบ้านหม้อ ทําให้ผู้คนในละแวกนั้นมี
พื้นที่ในการนําสินค้ามาจําหน่าย ถือเป็นการ
สร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ แก่ครอบครัว และ
ยงัเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมให้แก่ประชาชน
ในชุมชนอีกด้วย

ฉันเองมาบ้านหม้อในช่วงกลางสัปดาห์  
ก็มีโอกาสเดินเที่ยวตลาดแห่งนี้ และไม่ลืม
สโลแกนของตลาด ทั้งชิม ทั้งช็อป และแชะ...
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หลังเดินเที่ยวตลาด ฉันก็มาที่เจดีย์แดง 
โดยตั้งอยู่ที่บ้านไร่พะเนียด หมู่ที่ 2 ว่ากันว่า
เจดย์ีโบราณนีส้ร้างขึน้มาตัง้แต่รชัสมยัสมเดจ็
พระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ ในคราว
ทีเ่สดจ็พระราชดาํเนนิมาล้อมช้างป่าทีเ่พชรบรุี 
เมื่อปี 2245 ซึ่งสอดคล้องกับพงศาวดาร 
ทีว่่าด้วยกรงุศรอียธุยา แม้ไม่ระบถุงึเหตกุารณ์
การสร้างเจดย์ี แต่จากชือ่หมู่บ้านกส็ะท้อนว่า
ครัง้หนึง่บรเิวณนีเ้คยเป็นทีต่ัง้เพนยีดคล้องช้าง
มาก่อน

เจดีย์แดง
จดุเด่นของเจดย์ีนีค้อืก่อด้วยอฐิแดง เป็น

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้ยี่สิบ ฐานสงิห์ มี
ทางเดินก่อด้วยอิฐรอบองค์เจดีย์ ส่วนฐานมี
ขนาดกว้าง 17x17 เมตร สูงประมาณ 20 
เมตร ฐานชัน้แรกเป็นชดุฐานเขยีงซ้อนกนัสีช่ัน้ 
เหนือชุดฐานเขียงเป็นฐานสิงห์ ถัดขึ้นไปเป็น
ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ก่อขึ้นไปตรงๆ 
รองรับเรือนธาตุรูปแปดเหลี่ยม มีซุ้มประดับ
ทีผ่นงัด้านนอกทัง้ 8 ด้าน ส่วนบนสดุของผนงั
ตัดเรียบเสมอกัน แต่เหมือนยังไม่แล้วเสร็จดี 
พื้นที่ภายในเรือนธาตุเป็นห้องแปดเหลี่ยม มี
ประตทูางเข้าด้านทศิตะวนัออก ทว่ากลบัไม่มี
ร่องรอยการทําบันไดทางขึ้น

ป ัจจุบันกรมศิลปากรได ้ขึ้นทะเบียน 
เจดีย์แดงเป็นโบราณสถานของชาติ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2481 โดยที่ผ่านมามีนักเรียน
นักศึกษาเข้ามาทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและเป็น

ความภาคภมูใิจของชาวบ้านหม้อทกุคน
และนี่ก็คือบ้านหม้อที่ฉันได้รู้จักมา 

อาจไม่ครบถ้วนสมบรูณ์นกั แต่อย่างน้อย
ก็น่าจะพอกระตุ ้นให้ใครต่อใครได้
ลองมาเสาะหาประสบการณ์ของ 
ตัวเอง...
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